



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง	สื่อ
1. เอฟทีเอช่วยส่งออกสินค้าเกษตร ไทยหน้าบานขายได้ 5 แสนล้านบาท	ไทยรัฐ (กรอบข่าย)
2. มส.หนุนใช้พื้นที่วัดทำเกษตรกรรม	ข่าวสด (กรอบข่าย)
3. ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: "ปศุสัตว์ OK"	แนวหน้า
4. โนนมาลัยโมเดล กล้วยา 6 ต้น สู่พืชเศรษฐกิจ	มติชน (กรอบข่าย)
5. ภาพข่าว: ปล่อยคาราวาน	เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
6. พวาลามบึกตุ้-รมต.-ปมโควิด เชิญอธิบดีช่วยตีว	มติชน
7. โนนมาลัยโมเดล กล้วยา 6 ต้น สู่พืชเศรษฐกิจ	มติชน
8. คอลัมน์: กรองข่าวกันตะกร้า: เมืองคอนฝุ่นตลบ	ไทยโพสต์
9. พวปม'วคชิน ติวเข้ม10รมต.	มติชน (กรอบข่าย)
10. กล้วยง พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตของไทยตั้งเป้าสู่ฮับกล้วยงของอาเซียน	posttoday.com

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 23036 หน้า : 9(ขวา)

หัวข้อข่าว : เอฟทีเอช่วยส่งออกสินค้าเกษตร ไทยหน้าบานขายได้ 5 แสนล้านบาท

## เอฟทีเอช่วยส่งออกสินค้าเกษตร ไทยหน้าบานขายได้ 5 แสนล้านบาท

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สสท.) เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับปี 2562 แต่การค้าระหว่างไทยกับประเทศที่ไทยทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไม่รวมอาเซียน พบว่า การส่งออกสินค้าเกษตรกลับมีอัตราขยายตัว 2.2% คิดเป็นมูลค่า 490,726 ล้านบาท โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้น 3.7% ตลาดส่งออกที่ขยายตัวมากที่สุด ได้แก่ จีน ฮองกง เปู ซิอี นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สำหรับสินค้าเกษตรที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น ผลไม้สดมูลค่า 83,576 ล้านบาท เนื้อไก่สด/แช่เย็น/แช่แข็ง 27,789 ล้านบาท มันสำปะหลัง 21,826 ล้านบาท ผลไม้แช่แข็ง 6,993 ล้านบาท ปลาสด/แช่เย็น/แช่แข็ง 4,358 ล้านบาท และสุกรสด/แช่เย็น/แช่แข็ง 3,273 ล้านบาท เป็นต้น

นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สสท. กล่าวว่า การค้าสินค้าเกษตรกับอาเซียน 9 ประเทศ ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.80% โดยมีมูลค่าการค้ารวม 421,977 ล้านบาท แต่การส่งออกลดลง 5.75% โดยไทยส่งออกไปเวียดนามอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ มาเลเซีย กัมพูชา แม้ว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 แต่การค้าสินค้าเกษตรไทยในปี 2563 ยังถือว่า มีทิศทางที่ดี และแม้จะมีการระบาคระลอกใหม่แต่ผู้บริโภคเริ่มปรับตัว และหลายประเทศได้ผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการนำเข้าสินค้ามากขึ้น ตลอดจนความพร้อมของไทยในการควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้ไทยมีโอกาสและแนวโน้มส่งออกเพิ่มขึ้นไปด้วย.

## มส.หนุนใช้พื้นที่วัดทำเกษตรกรรม

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะ โฆษกสำนักพุทธฯ เปิดศกษาว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 2/2564 มีมติเห็นชอบให้มีการ ดำเนินงานตามที่มีเรื่องขอความอนุเคราะห์ ดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนใน เมือง 2565 โดยที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งว่า นาย อดุลกรรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตรและ สหกรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน เกษตรกรรมยั่งยืน ดำเนินงานโครงการพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง 2565 ซึ่งเป็นการ ต่อยอดโครงการ Green City ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นแนวคิด การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ในรูปแบบ เกษตรในเมือง เพื่อสร้างรายได้ มีอาหารเพียงพอ ปลอดภัย ให้กับคนเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว รูปแบบสวนวนเกษตร รักษาความหลากหลาย

ทางธรรมชาติ สร้างระบบนิเวศที่ดี เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงประจักษ์ในเมือง ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบ เศรษฐกิจกับชนบท

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ขอให้สำนักพุทธฯ นำเสนอมหาเถรฯ เพื่อโปรด พิจารณาพื้นที่ดินว่างเปล่าในเขตพื้นที่ในเมือง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่สามารถนำมาดำเนินการร่วมกับโครงการนี้ เพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียว สิ่งแวดล้อมดี มีสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ ไร้ฝุ่นควันพิษ มีอาหารที่ ปลอดภัย และคนเมืองมีรายได้ ภาษีได้รูปแบบ เกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง

นายสิปป์บวรกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ ประชุมมหาเถรฯ ยังได้มีมติให้สำนักพุทธฯแจ้ง เรื่องดังกล่าวไปยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่มีพื้นที่ ในเขตชุมชน เพื่อให้การสนับสนุนโครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง 2565 ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม  
วันที่: อาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์ 2564  
ปีที่: 41 ฉบับที่: 14536  
Col.Inch: 23.22 Ad Value: 20,898  
ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: "ปศุสัตว์ OK"

หน้า: 4(ขวา)  
PRValue (x3): 62,694

คลิป: ขาว-ดำ

## บุคคล แนวหน้า



“ปศุสัตว์ OK” : นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ในโครงการ “เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี โดยมี กัญจนิดา ตันติสุนทร กก.บห.ตลาดยิ่งเจริญ และ สายชล สวัสดิชัย ผจก.อาวุโส ด้านอาหาร ที่ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่



จากปาก อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าเหลือแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ ทุกอย่างจะลงเอย คนไทยจะปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละ 6 ต้น ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดนี้ ทั้งหมดถือเป็นการเริ่มนับหนึ่งของการเริ่มโครงการ ผลพวงตามมาระหว่าง “ลบ” กับ “บวก” อย่างไหนจะมากกว่ากัน ยังไม่มีใครทราบได้

แต่นโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ได้หาเสียงไว้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง คือการ “ปลูกกัญชาเสรี” จนกระทั่งพรรคภูมิใจไทยได้เข้าร่วมรัฐบาล “อนุทิน” ได้ตั้งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก่อนจะผลักดันนโยบาย “กัญชาเสรี” ให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ภาคประชาชนโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต่างรวมกลุ่มตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมความพร้อม

ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนหลายกลุ่มเป็นวงกว้าง ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะ “กัญชา” ตามข้อกฎหมายยังขึ้นว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จะมีความผิดทันที หากเสพ จำ หรือปลูก

แต่ “พรรคภูมิใจไทย” ได้พยายามผลักดันนโยบายของพรรคเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในนาม “กัญชาเสรีทางการแพทย์”

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายอนุทินลงพื้นที่ที่ “บ้านโนนมาลัย” ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเปิดงาน “การปลูกกัญชาโมเดล 6 ต้น โนนมาลัย”

# ‘โนนมาลัย’โมเดล กัญชา 6 ต้น สู้พืชเศรษฐกิจ



ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งแรกที่สามารถนำกล้วยไปปลูกที่บ้านตัวเองได้ครบครัวละ 6 ต้น นำร่องก่อน 7 หลังคาเรือน

โดยมีการร่วมมือระหว่างผู้นำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โนนมาลัย และทำตามกรอบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายอนุทิน ย้ำระหว่างเดินทางมาเปิดงานด้วยว่า โครงการดังกล่าว “เป็นนโยบายเร่งด่วน” ของรัฐบาล จะต้องเร่งทำให้เกิดรูปธรรมให้เร็วที่สุด โดยตอนนี้ได้ยื่นขอแก้กฎหมายบางส่วนที่ติดขัด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง สรุปตอนนี้ กล้วยหลังคาเรือนละ 6 ต้น เหลือชั้นตอนเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นประชาชนจะปลูกกล้วยครบครัวละ 6 ต้น ได้ทั่วประเทศ

โดยจะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีส่วนในการสนับสนุนพันธุ์

กล้วยที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร รวมทั้งในอนาคตจะช่วยรวบรวมเมล็ดพันธุ์กล้วยและกล้วยงาช้างเพื่อกระจายให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้วย

ส่วนกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะช่วยอบรมผู้ประกอบการที่ต้องการนำกล้วยและกล้วยงาช้างไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและประกอบธุรกิจบริการที่มีกล้วยและกล้วยงาช้างเป็นส่วนประกอบ

“อนุทิน” กล่าวเพิ่มเติมถึงการปลูกกล้วย 6 ต้น ว่า ระยะที่สองของการขับเคลื่อนนโยบายกล้วยงาช้างทางการแพทย์ คือ การขับเคลื่อนให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับชุมชน กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาเห็นแล้วว่าการดำเนินการในลักษณะนี้จะมีประโยชน์ต่อประชาชนและระบบสุขภาพ จึงจะนำรูปแบบนี้ไปดำเนินการในทุกเขตสุขภาพ โดยเน้นหลักการคือ ให้ประชาชนรวมตัวกันวิสาหกิจชุมชน และสามารถปลูกได้ที่บ้าน เพราะ

จะช่วยเกษตรกรประหยัดต้นทุนในการปลูกได้มาก และเมื่อปลูกแล้วส่งให้โรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานการผลิตที่ตีรับไปผลิตยาให้ผู้ป่วย

โดยเกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่ายดอกกล้วยให้แก่สถานพยาบาลและใช้ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด ได้แก่ ราก ใบ กิ่งก้านในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือจำหน่ายให้ผู้ประกอบการที่สนใจต่อไปได้ หรือสามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะจัดระบบการควบคุมกำกับให้ถ่ายทอดเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้สิ่งที่หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการคือ การขับเคลื่อนปลายน้ำ เพราะในหลักการทางการตลาดแล้ว ธุรกิจจะยั่งยืนต้องมีตลาด หรือมีผู้ซื้อ

ดังนั้น เราจึงพยายามทำหลายโครงการ ทั้งการสร้างหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนการใช้กล้วยงาช้างแพทย์และแพทย์แผนไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบ ซึ่งในวันนี้โรงพยาบาลคูเมืองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนมาลัยก็ได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงตัวอย่าง เพื่อเป็นไอเดียให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถนำไปทำต่อได้

ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ของกระทรวงสาธารณสุขจะมีการนำไปจัดแสดงในงานมหกรรม “กล้วย กล้วยงาช้าง 360 องศา”

ด้าน นิเวศ พิพัฒน์ดิกันันท์ อายุ 56 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยและกล้วยงาช้าง ได้ออกมาระบุว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนชาวไทยที่จะได้สัมผัสสมุนไพรไทยที่ถูกปิดกั้นมานานแสนนาน เหมือนการเอาผู้ร้ายมาเป็นคนดี เพราะกล้วยงาช้างสมุนไพรที่บรรพบุรุษเราใช้กันมายาวนาน

เช่น การนำกล้วยงาช้างมาปรุงอาหาร เท่ากับเป็นสูตรยาในตัว เพราะถ้ามารวมกับพริกเครื่องแกง ชিং ข่า ตะไคร้ เท่ากับเราได้กินอาหารเป็นยา ทำให้อาหารธรรมดาเป็นอาหารที่มีคุณค่า ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

“นิเวศ” ยังกล่าวด้วยว่า ถ้ารัฐบาลให้ประชาชนได้ปลูกทั้งกล้วยและกล้วยงาช้างได้ ส่วนตัวเชื่อว่าสร้างเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอน กล้วยงาช้างมีคุณสมบัติทำให้หลับ คลายเครียด เหมาะสำหรับเอามาปรุงเป็นยาแก้ได้หลายโรค

ส่วนกล้วยงาช้างจะมีคุณสมบัติทำให้ตื่น แต่หลับไม่ได้ ทำให้กลุ่มบริษัทผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง เริ่มเปิดตัวรับผลผลิตแล้วในตอนนี้อยู่

ขณะที่ พงษ์รัตน์ ชาวเรืองเดช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “บ้านกล้วย” และสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) บุรีรัมย์ ได้ออกมากล่าวในลักษณะเดียวกันว่า ตอนนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดขอก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการประกาศตัวของรัฐบาลที่จะให้ปลูกกล้วยงาช้างได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

ส่วนคนที่พยายามต่อต้านว่าเป็นยาเสพติดนั้น ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องของกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้ว ถ้ามองในผลกับผลบวกแล้ว การส่งเสริมปลูกกล้วยงาช้างทางการแพทย์ดีกว่าอย่างแน่นอน

“กล้วยงาช้าง” จากภาพที่เคย “ต้องห้าม” ในสายตาของกฎหมายไทย เมื่อปรับบทบาทเป็นพระเอกที่มีสรรพคุณทางยาอย่างชัดเจน ต้องใช้เวลาสร้างความรับรู้ระยะหนึ่ง

รวมถึงมาตรการการควบคุมดูแลหลายด้าน ทั้งการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งการเสฟเป็นยาเสพติด ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้วยความเข้าใจในประโยชน์มหาศาลที่จะเกิดขึ้น และด้านที่เป็นโทษอย่างถ่วงแท้



☒ ปลอยคาราวาน...ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานปลอยคาราวาน เครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 63/64 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ รรท.อธิบดีกรมชลประทานและคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชน ณ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

# ผวาสามบิกตู-รมต.-ปมโควิด เชิญอธิบดีช่วยตีวง

## วิปประเมิน'ป้อม'เบาสุด เปิดร.ทรูซ่อมใหญ่กรรม. สู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ราษฎรฮืออนุสาวรีย์ปชต. ปะทะวุ่น-ไล่จับกลุ่มป่วน

(วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการสัมมนาญาติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่า จากนี้ไปรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายคงจะได้รายละเอียดหลายสิ่งหลายอย่างจากการที่มฟั่งคำแนะนำ ข้อซักถามต่างๆ จาก ส.ส.ถือว่าเป็นสนามซ้อมใหญ่ก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าหากรัฐมนตรีชี้แจงไม่ชัดเจนพรรคเล็กที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่ยกมือโหวตให้ นายวิรัชกล่าวว่า ได้โอกาสพูดคุยกับหลายท่านในพรรคเล็ก ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่จะบ่งบอกว่าจะไม่โหวตให้ เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลควรจะมีมติไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ นายวิรัชกล่าวว่า คิดว่าก็ควรจะมีมติโดยจะประชุมวิปรัฐบาลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00 น. และจากนั้นจะนัดประชุมวิปรัฐบาลอีกครั้งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ก่อนที่จะไปประชุมพรรค พปชร.ในวันเดียวกัน เชื่อว่าทุกพรรคก็จะมีแนวโน้มเหมือนกัน หรืออาจจะมีการประชุมพรรคในช่วงเช้าก่อนการลงคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 20 กุมภาพันธ์

มีอบชุนมอนุสาวรีย์ ปชต.คลุมผ้าแดง ก่อนเคลื่อนมวลชนไปศาลหลักเมือง เกิดปะทะเล็กน้อยขว้างพลุ-ขวดน้ำ-เสียงคล้ายระเบิด เรียกร้องปล่อย 4 แกนนำนัดชุมนุมใหญ่ 20 ก.พ. 'วิป รม.' นัดถกก่อนโหวตชกฟอก ชี้ทุกพรรคแนวโน้มเหมือนกัน คาด 'บิกป้อม' เจอถลกเบาสุด

(อ่านต่อหน้า 5)

### ซ่อมชกฟอก

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ร่วมชกซ่อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ควีนส์ปาร์ค กทม. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์

### บิกตู

### 'วิป รม.' นัดถกก่อนโหวตชกฟอก

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล

### คาด'บิกป้อม'เจอถลกเบาสุด

เมื่อถามว่า หากบางพรรคในรัฐบาลยื่นเงื่อนไขขอฟั่งการชี้แจงของรัฐมนตรีก่อนจะเป็นปัญหาหรือไม่ นายวิรัชกล่าวว่า เป็นปกติอยู่แล้ว ถือเป็น





ไปตามกรอบของทุกพรรค วันนี้จะเห็นว่าทุกพรรค ขอฟังคำชี้แจงก่อน แต่สุดท้ายและท้ายสุด หากอะไรที่ไม่เห็นอกกันว่าแรง หรือหนักเกินไปจะต้องเป็นมติของวิปรัฐบาลที่จะต้องให้การลงมติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อถามต่อว่า เท่าที่ดูรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายคนใดน่าเป็นห่วงมากที่สุด นายวิรัชกล่าวว่า ขอให้คำตอบในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เพราะตอนนี้ได้ข่าวมาทุกทาง จึงยังไม่แน่ใจและเดาฝ่ายค้านจะคิดว่าเราจะไปสืบเสาะ ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น เพราะมีคนโทรศัพท์มาแจ้ง มาบอกเอาไว้ว่าจะถูกอภิปรายมากน้อยแค่ไหน หรือเรื่องอะไร พอรู้แล้ว เมื่อถามต่อว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร.มีความน่าเป็นห่วงระดับไหน นายวิรัชกล่าวว่า สำหรับหัวหน้าพรรคคิดว่าเขาที่สุด

## รับตี-เคลียร์ใจกันให้จบ

เมื่อถามถึงการเชิญนายวิญญู เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นวิทยากรในการสัมมนาวันนี้ด้วย นายวิรัชกล่าวว่า วันนี้นายวิญญู ดิบดีบรรยายหลายที่ แต่ถ้าวันนี้มาทั้งหมด แต่หากมาไม่ทั้งหมดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้ เชื่อว่าหากรัฐมนตรีฟังการบรรยายของนายวิญญูแล้วเชื่อว่าสามารถนำหลายอย่างไปปฏิบัติได้ นอกจากนี้ รัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกอภิปรายก็ต้องรับฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายด้วย จะไม่ปล่อยให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายอยู่แบบเดียวตาย

เมื่อถามอีกว่า เสียงลงคะแนนของรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายควรจะเท่ากันทุกคนหรือไม่ นายวิรัชกล่าวว่า ขอตอบในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ หรือไปตอบในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ขอฟังคำอภิปรายก่อนอย่างไรก็ตาม การสัมมนาในวันนี้ ถือว่าเป็นการเตรียมการอย่างหนึ่งของพรรคว่ารัฐบาล การที่ได้มีโอกาสพูดคุยกัน มาปรับทุกข์กัน หากพูดคุยกันบ่อยๆ ก่อนที่จะมีการอภิปรายอะไรที่กันแหวง แคลงใจกัน หรือมีอะไรบางสิ่งบางตติค้างใจกันก็จะได้หมดไป

## รู้การบ้านแล้ว-ชู่เช็กบิลกลับ

เมื่อถามว่า มีข่าวว่าการอภิปรายครั้งนี้มีการต่อสายไปยังฝ่ายค้านเพื่อขอข้อมูลด้วย นายวิรัชกล่าวว่า ไม่ต้องไปขอ เขาส่งมาให้เอง บางคนบอกเองว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีไปเตรียมตัวมาให้ตีเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่ารัฐบาลมีสเปย แต่เป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านบอกให้มาอยู่แล้วในญัตติ ฝ่ายค้านจะไปพูดนอกเหนือจากในญัตติไม่ได้ เช่น การอภิปรายนายกกก็รู้อยู่แล้วว่าจะเชื่อมโยงไปถึงสถาบัน ถ้าฝ่ายค้านไม่ได้เขียนอะไรในญัตติจะไม่สามารถอธิบายในเรื่องนั้นๆ ได้ สมาชิกรัฐบาลหลายคนเตรียมพร้อมไว้แล้ว หากฝ่ายค้านโยนถึงสถาบันเมื่อใดก็จะลุกขึ้นประท้วงทันที ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องมีสายลับอะไรเลย และรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านจากญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นมา เมื่อถามอีกว่าหากที่ประชุมจะมีการประชุมลับ หากมีการหยิบยก

เรื่องสถาบันขึ้นมาพูด นายวิรัชกล่าวว่า ยืนยันว่าจะไม่มีการประชุมลับ ใครพูดอะไรที่เป็นการสื่อให้เห็นถึงการผิดกฎหมายให้ผู้นั้นรับผิดชอบเอง วิปรัฐบาลคงไม่ขอประชุมลับแน่นอน

เมื่อถามถึงกรณีที่มีฝ่ายค้านออกมาชู่ว่าอาจจะมีการอภิปรายนอกสภาถือเป็นแรงกดดันในสภาด้วยหรือไม่ นายวิรัชกล่าวว่า ที่ผ่านมามีฝ่ายค้านก็อภิปรายนอกสภาตลอดอยู่แล้ว ใช้คำเต็มที่ไต่ยืนกันโดยตลอดอยู่แล้วจะไปทำอะไรมากไม่ได้ แต่ถ้ามมีการทำผิดกฎหมายมากๆ มีคนส่งเพมมาให้ก็ว่ากันไปตามกฎหมาย ใครทำอะไรไว้จุดไหน สามารถเช็กบิลตามหลังได้

## พปชร.มั่นใจโหวตมีเอกภาพ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ ว่า เป็นการอภิปรายตามปกติ ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเป็นพิเศษ การที่สมาชิกพร้อมในวันเป็นธรรมดา เหมือนครั้งที่แล้วก็มาพูดคุยเพื่อเตรียมการก่อนการอภิปรายในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อห่วงกังวล ที่อาจถูกพูดถึงหรือเป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นในหลายมิติมากกว่ามุ่งไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เมื่อถามถึงกรณีกระแสข่าวว่า ส.ส.พรรค พปชร.จะยกมือโหวตให้รัฐมนตรีขอพรรคแต่ละคนด้วยคะแนนไม่เท่ากัน นายอนุชากล่าวว่า คิดว่าคงไม่เป็นเช่นนั้น และก่อนการอภิปรายที่มีมีการเสข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นทุกครั้งเป็นเรื่องปกติ

เมื่อถามว่า มั่นใจว่าการโหวตให้กับรัฐมนตรีทุกคนจะเป็นเอกภาพทางเดียวกันทั้งหมด นายอนุชากล่าวว่า มั่นใจ ในพรรคมีความเป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกัน และในส่วนของพรรคร่วมคิดว่าจะเป็นไปในมิติที่ทุกคณะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะการที่อยู่ร่วมกันมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่เห็นสิ่งบกพร่องหรือผิดพลาดตรงไหนที่จำเป็นต้องลงมติที่แตกต่างกันตอนนี้ยังไม่ประเด็นตรงนั้นสำหรับพรรคเล็กคิดว่าคงพูดคุยภายในกันเองและเชื่อมั่นว่ามีวิจารณญาณตามระบอบประชาธิปไตยในการลงมติได้เอง

## 'เอ็นจ'โวเตาข้อสอบถูก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร. เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ให้สัมภาษณ์ว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกอย่างและข้อมูลของเราสามารถนำมาหักล้างข้อกล่าวหาได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรัฐบาล หรือเรื่องมติพรรค เรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไร เมื่อถามว่าการซักซ้อมในวันนี้เป็นการเก็บข้อสอบถูกหรือไม่ หรือจะเป็นการสับขาหลอก นายสุชาติกล่าวว่า เป็นคนที่ชอบเอาถูกอยู่แล้ว คงไม่มีอะไรและเป็นเรื่องการทำงาน ส่วนที่กล่าวหาว่ายุยงปลุกปั่นไม่เห็นด้วยกับคนที่มีความเห็นต่าง

ในชีวิตตอนที่เกิดมาได้รับการปลูกฝังเรื่องของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การที่พี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพ ไม่สามารถไปห้ามได้ แต่คนเรามีความเห็นต่างได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พร้อมตอบทุกเรื่องในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่สอนมาแต่เด็ก ยืนยันในหลักของความเป็นจริง ยึดมั่นในหลักของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ฝ่ายรัฐบาลต่อสายตรงไปขอแนวข้อสอบจากฝ่ายค้าน นายสุชาติกล่าวว่า ไม่ได้คุยและเชื่อว่าฝ่ายค้านและรัฐบาลหรือผู้ที่ถูกอภิปรายก็ไม่กล้าไปเจอกัน หรือแม้รู้จักกันก็ไม่กล้าเจอหน้า เพราะกลัวจะหาว่าเป็นการมาเตรียมกัน คงเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้อง ข้อมูลที่เป็นจริง การที่จะพูดอะไรเลยเถิดไม่ใช่เรื่องความเป็นจริง เชื่อว่าโลกโซเชียลจะเป็นผู้ลงโทษเอง ถ้าใครพูดหรือนำข้อมูลที่ไม่เป็นจริงมาพูดในสภา ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและตอบได้อยู่แล้ว

## 'ธรรมนัส'ชี้พรรคเล็กอยากมีบทบาท

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร.กล่าวว่า วันนี้เป็นการมารับฟังการให้ข้อมูลเพื่อจะได้นำไปรวบรวมและชี้แจงในสภา เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคเล็กจะขอขงการชี้แจงก่อนลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เพิ่งทราบข่าวว่ากลุ่มพรรคเล็กทั้งหมดประมาณ 25 คน ออกมาซึ่งขงเพื่อจะขอรอดูว่ารัฐมนตรีแต่ละคนชี้แจงแต่ละประเด็นชัดเจนหรือไม่ ถือเป็นอภิสิทธิ์ของ ส.ส.ทั้ง 25 คนว่าจะคิดอย่างไร และจะโหวตสวนหรือไม่โหวตสวน เท่าที่ทราบพรรคเล็กในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล อยากจะแสดงบทบาทบ้าง ไม่ใช่มีหน้าที่ยกมืออย่างเดียว ไม่ได้มองว่าออกมามีความต้องการเรียกร้องอะไร

(อ่านต่อหน้า 7)

## ต่อจากหน้า 5

## บิกตู

เมื่อถามว่าโดยหลักแล้วการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลควรจะลงมติไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ส่วนตัวตนเองว่าเป็นอภิสิทธิ์ส่วนตัวของแต่ละคนที่จะคิดอย่างไร โดยเฉพาะประเด็นทุจริตถือเป็นประเด็นสำคัญ ดังนั้น จึงเป็นดุลพินิจของ ส.ส. ไม่อาจไปก้าวล่วงได้ นอกจากนี้เรื่องของการลงมติที่น่าจะเป็นเรื่องของมติของแต่ละพรรค

## คาดโดนถก4ประเด็น

เมื่อถามต่อว่าส่วนตัวเป็นห่วงการอภิปรายในครั้งนี้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ครั้งนี้ฝ่ายค้านมี

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15680

หน้า: 1(บนขวา), 5, 7

Col.Inch: 388.34 Ad Value: 601,927

PRValue (x3): 1,805,781

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ผวาสามบึกคู่-รมต.-ปมโควิด เชิญอธิบดีช่วยตี



ประเด็นที่จะอภิปรายตน 4 ประเด็น แต่ละประเด็นได้เตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว ไม่น่ากังวลใดๆ จะทำให้ดีที่สุดในส่วนที่ฝ่ายค้านบอกว่าจะมีรัฐมนตรีบางคนที่จะถูกยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ เพราะไม่ได้ดูแลงบประมาณและการบริหารส่วนบุคคล ไม่มีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้าย มีหน้าที่เพียงกำกับดูแลเท่านั้น

เมื่อถามว่าในการอภิปรายครั้งนี้จะต้องมีการเตรียมมองครึกษ์ไว้ช่วยนายภาหรือรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวพร้อมหัวเราะว่า "อันนี้ประธานวิปรัฐบาลคงเตรียมไว้หมดแล้วคงดูแลรัฐมนตรีทุกคน ส่วนตัวไม่ทราบว่าเป็นประธานวิปรัฐบาลได้วางตัวใครไว้ดูแลเป็นพิเศษหรือไม่"

## วิป.เปิดตัวรับศึกอภิปราย

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่โรงแรมเบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เชิญรัฐมนตรีที่มีรายชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ แกนนำและ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลร่วมสัมมนา "สามัคคีรวมใจ พรรคร่วมรัฐบาล" หัวข้อญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ เพื่อเตรียมข้อมูลและประเด็นที่คาดว่าจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้าน บรรยายภาคในการสัมมนาตอนช่วงราบเรียบ ยึดตามมาตรการ

ป้องกันโควิด-19 และข้อกำหนดผ่อนคลายเป็นของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยผู้ร่วมงานต้องตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และมีการจัดสถานที่นั่งให้เว้นระยะห่าง และผู้เข้าร่วมไม่เกินจำนวนที่ขอความร่วมมือ โดยมีรัฐมนตรี ส.ส.ของพรรค พปชร.ที่มาร่วมเป็นส่วนใหญ่ อาทิ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรค นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานวิปรัฐบาล นายไพฑูริย์ นิตติระวี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ส่งตัวแทนมารับฟัง อาทิ นายอัศวินเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีและรองโฆษกพรรค ปชป. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี เลขาธิการนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภท.พร้อมทีมงาน ด้านพรรคเล็ก มีนายชัยวัฒน์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท นำทีม ส.ส.ร่วมงาน

ทั้งนี้ ในช่วงเย็นแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลพร้อม ส.ส.จะรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เพื่อสรุปเนื้อหาการสัมมนาในวันแรก โดยนายภาไม่ได้เดินทางเข้าร่วมสัมมนาด้วย

## รับมือ ก.ก.-สธ.ตีวปมฉีดวัคซีน

## คลุมผ้าแดง

กลุ่มราษฎรร่วมตัวทำกิจกรรม "นับ 1 ถึงล้านคืนอำนาจให้ประชาชน" โดยถือต้นไม้ของกทม.จากฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาวางตามทางเท้ารอบถนน ก่อนนำผ้าแดงมาคลุมเพื่อแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านอำนาจเผด็จการ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยายภาคในงานสัมมนารัฐมนตรีเตรียมพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเย็นวิปรัฐบาลได้เชิญ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมทีมงานกระทรวงสาธารณสุข มาซักซ้อมข้อมูลเพื่อเตรียมให้นายภาและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และข้อมูลการจัดซื้อวัคซีนที่คาดว่าจะจะเป็นเป้าถูกอภิปราย รวมถึงมีบางคำพูดของปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุก่อนหน้านี้ว่าจะมีวัคซีนโควิดฉีดเข็มแรกในประเทศไทยวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ โดย ส.ส.ที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามกันอย่างหนักหน่วง พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า หากฝ่ายค้านอภิปรายว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีอาจจะล้มแต่ประชาชนไม่ล้ม ดังนั้น ต้องอธิบายให้ได้และประเด็นเหล่านี้จะเป็นเนื้อหาที่พรรคก้าวไกล (ก.ก.) พุ่งเป้าอภิปราย เพราะเป็นภาพรวมที่จะพูดถึงนายภาและรัฐมนตรีหลายคน



**ปะทะคู่** - มวลชนราษฎรปะทะกับตำรวจควบคุมฝูงชน ระหว่างเคลื่อนตัวจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาที่หน้าศาลหลักเมือง เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว 4 แกนนำ โดยมีการปะทะเปิดป้อง พลุ่ควัน ขวคนำ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์

นอกจากนี้รัฐบาลกังวลกับเนื้อหาในการอภิปรายของพรรค ก.ภ.มากกว่าพรรคเพื่อไทย (พท.) ไม่ใช่เพราะว่ารัฐขอสอบจากพรรค พท.แต่รัฐบาลพอจะเดาได้ว่าพรรค พท.จะพูดอะไรบ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในงานสัมมนาครั้งนี้แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเอง แต่ส่งเจ้าหน้าที่และทีมงานมาร่วมรับฟังเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ รายงานให้นายกรัฐมนตรีโดยตรง รัฐบาลไม่หวังเนื้อหาที่จะพาดพิงนายกฯ เพราะเชื่อว่า ส.ส.ทุกคนพร้อมที่จะลุกขึ้นประท้วงให้นายกฯอยู่แล้ว

### ‘บิกป้อม’ ย้ำรบ.ไม่แตกแถว

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการมาร่วมงานสัมมนาว่า เขาให้หมกมา ไม่มีอะไร เมื่อถามถึงการที่พรรคเล็กที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีเงื่อนไขขอพิจารณาชี้แจงของรัฐมนตรีก่อนค่อยโหวต พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่มี พรรคเล็กไม่มีปัญหาอะไร ตามถึงกระแสข่าวว่าได้มีการโทรศัพท์ไปคุยเรื่องการลงมติกับพรรคเล็กใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่มี ไม่ได้โทรไป โทรไปทำไมทุกอย่างเรียบร้อยดี เมื่อถามย้ำว่าไม่มีแตกแถวใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่มี

เมื่อถามว่า ที่มาวันนี้จะมาฟังแนวทางการชี้แจง

หรือจะมาให้แนวทาง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า มาฟังว่าฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าสามารถชี้แจงในสภาได้ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่รู้ ถามมาก็ตอบไป ผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่หากโดนถามชี้แจง พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า จี้เรื่องอะไร ลงจี้ให้ฟังหน่อย เมื่อถามต่อว่ารัฐบาลต้องไปในแนวทางเดียวกันใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ใช่ ต้องไปในแนวทางเดียวกัน

### คาดถลก‘ต้น’ปมเรียนออนไลน์

รายงานข่าวเปิดเผยว่า สำหรับประเด็นที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์นี้ พรรค พท.มุ่งเป้าไปที่ประเด็นการใช้อำนาจแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำ พบว่ามีกรออกคำสั่งแต่งตั้งพวกพ้องเข้ามาทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของ ศธ.จำนวนมาก ทั้งองค์กรหลักทั้ง 4 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปลัด ศธ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมถึงหน่วยงานในกำกับ ศธ.อย่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่มีการแทรกแซงการแต่งตั้งเลขานุการ สกสค. โดยมีการวางตัวอดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร.เข้าไปดำรงตำแหน่ง

รวมถึงแทรกแซงการทำงานของข้าราชการอีกหลายตำแหน่ง นอกจากนี้ประเด็นที่คาดว่าจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกคือการฉกฉวยจับมือกับภาคเอกชนอย่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือ DEEP (Digital Education Excellence Platform) ซึ่งจะรวบรวมหลักสูตรทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์บน Microsoft Office 365 สำหรับการศึกษาก็ยังงบประมาณค่อนข้างสูง ขณะเดียวกันยังมีกรณีออกคำสั่งปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เพิ่มอีก 20 แห่ง จากเดิมมีอยู่แล้ว 42 แห่ง ทั้งที่สวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้โครงสร้างหน่วยงานราชการเล็กลง

### 3รมต.เศรษฐกิจเก็งข้อสอบ

รายงานข่าวแจ้งว่า ศักดิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์นี้ ในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น พบว่าต่างมีการเก็งข้อสอบประเด็นที่จะถูกอภิปราย โดยทีมงานของ 3 รัฐมนตรี ต่างทำข้อมูล

เพื่อชี้แจงในสภาแล้ว

รายงานข่าวระบุว่า รมต.นายศักดิ์สยาม คัดว่า จะถูกฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นการเอื้อประโยชน์ในการ ประกอบธุรกิจให้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจดีทีวี รวมถึงประเด็นที่ไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขที่โอเออาร์ในการประมูลโครงการรถไฟสาย ลีส้ม หรือแม้แต่ว่าที่กระทรวงคมนาคมมีความเห็น คัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้ายาสีเขียว โดยต้องการให้อายุสัมปทานหมดลงก่อนแล้วค่อย ประมูลกันใหม่ ทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้ง กทม.และกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแล้ว และ คาดมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสนามบิน สุวรรณภูมิส่วนต่อขยายด้วย

## ‘จรินทร์’ คัดหน้ากาก-ถุงมือยาง

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับนายจรินทร์ คัด ว่าจะถูกตรวจสอบเรื่องการทุจริตกับคุณหน้ากากอนามัยในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ที่มีข่าว พัวพันกับคนใกล้ชิดนายจรินทร์ และกรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรักคุณหน้ากากอนามัย จนเป็นเหตุต้องมีการฟ้องร้องกับทนายชื่อดัง อีก เรื่องคือการทุจริตจัดซื้อถุงมือยางไนไตร 500 ล้าน ก่อผล มูลค่า 112,500 ล้านบาท กับบริษัท การ์เดียน โกลบอล จำกัดขององค์กรคลังสินค้า หรือ อคส. ซึ่งถูกระบุว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้รัฐต้องเสียค่า โง้ไปถึง 2,000 ล้านบาท โดยเรื่องนี้มองมีพิธีกรรม ทุจริต ก่อนที่ผู้อำนวยการ อคส.คนใหม่ จะเข้ามารับ ตำแหน่งเพียง 2 สัปดาห์ แม้นายจรินทร์ยังเปลี่ยนผู้ อำนาจการคนใหม่ แต่อาจถูกมองว่าที่ผ่านมามีเลย รวมทั้งกรณีการแต่งตั้งบุคคลที่ทำงานจะเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส คัดว่าจะถูกฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นคุณสมบัติกรณี เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในต่างประเทศมาอภิปรายอีก ครั้ง รวมถึงการแต่งตั้ง น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยา ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทอง

## ‘พท.’ บุกส่งสภายล้งข้อสอบ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคลในสัปดาห์หน้าว่า ความเคลื่อนไหวของ รัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า มีความพยายาม ทำทุกช่องทางทั้งตามกฎหมายและการเดินเกมในสภา เพื่อยุติการตรวจสอบรัฐบาลในประเด็นข้อสอบไม่ไว้วางใจ ดังนั้น จึงเห็นชัดว่าทั้งรัฐมนตรีและ ส.ส.รัฐบาล พยายามที่จะลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายค้าน ทั้งการ กล่าวหาว่าเนื้อหาในญัตติไม่เหมาะสม และการยื่น ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความว่าญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นไม่ ชอบด้วยกฎหมาย พฤติกรรมของฝ่ายรัฐบาลที่แสดง ความหวั่นวิตกอย่างเห็นชัด แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีร่วมคณะ จะออก

มาให้สัมภาษณ์ว่าไม่กลัวการอภิปรายของฝ่ายค้าน แต่ ในทางกลับกันมีการพยายามที่จะส่ง ส.ส.ของพรรค รัฐบาลมาขอเจรจากับขุนพลของพรรคฝ่ายค้านมาขอ ข้อมูลว่าจะอภิปรายเรื่องใด หรือขอรับรองว่าให้อภิปราย แบบไม่รุนแรงมากนัก

## ลั่นมีรมต.พันเก้าอี-ติดคุกแน่

นพ.ชลน่านกล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ พรรคฝ่ายค้าน จะเน้นหนักไปที่ความผิดพลาดในการ บริหารราชการแผ่นดิน สร้างความทุกข์ยากให้ ประชาชน และการทุจริตเชิงนโยบายเอื้อประโยชน์ เอกชน การแสวงหาผลประโยชน์ มีหลักฐานชัดเจน จากนี้คือพฤติกรรมที่น่ารังเกียจของรัฐบาล ในการแอบอ้างเบื้องสูง เพื่อประโยชน์ของตัวเอง ประชาชนรับไม่ได้ กับพฤติกรรมของรัฐบาล

“ภายหลังการอภิปรายฝ่ายค้านเดินทางต่อไป การยื่นหลักฐานการทุจริตของคณะรัฐมนตรีต่อคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อส่งต่อให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อเดินทางเอาผิด เชื่อว่าจบการอภิปรายอาจมีรัฐมนตรีติดเก้าอี้ หนัก สุดคือติดคุก รวมทั้งตัดสิทธิทางการเมืองด้วย ขอ ให้ประชาชนติดตามการอภิปรายครั้งนี้ให้ดีแล้ว ประชาชนจะทราบได้ว่าความเสียหายที่เข้ามาทำงานเพื่อ ประเทศไม่มีจริง” นพ.ชลน่านกล่าว

## ‘วิรัช’ ยันถกแก้รธน.วาระ2ต่อ

นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พลังประชารัฐ (พปชร.) และประธานคณะกรรมการ ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้ สัมภาษณ์กรณีที่ถูกถามว่าหากศาลรัฐธรรมนูญมี คำวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่สามารถยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ได้ รัฐบาลจะเดินหน้าเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ภายหลังต่อไป ว่าสิ่งที่ระบุหมายความว่า การแก้ไข รัฐธรรมนูญยังมีวิธีการอีกหลายวิธี ถึงวันนี้ถือว่ามา ถูกของถูกทางแล้ว แต่หากไม่ส่งให้ศาลตีความอำนาจ รัฐสภา จะมั่นใจได้อย่างไรว่าในช่วงเข้าสู่วาระที่ 3 ใน เดือนมีนาคมจะได้เสียงสนับสนุนที่เพียงพอ

นายวิรัชกล่าวว่า ในฐานะประธานคณะ กรรมการพิจารณาการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. ... ได้ติดตามมาตั้งแต่ กระบวนการเริ่มต้นที่มีการยื่นแก้ไขในช่วงเดือน ตุลาคม 2563 และยอมเสียเวลาตั้งคณะ กมธ.ก่อน รับหลักการอีก 1 เดือน เพื่อให้ ส.ว.ได้มีโอกาสเข้าใจ ว่าสิ่งที่ ส.ส.คิดเป็นไปในลักษณะใด เมื่อผ่านวาระที่ 1 ถือว่าผ่านโดยสมบูรณ์และเตรียมเข้าอภิปรายใน วาระที่ 2 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ ขอให้ทุกฝ่าย ทำทุกอย่างให้เสร็จเพื่อเตรียมการพิจารณาในวาระที่ 3 ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ

## ย้ำแก้ไขรายมาตราได้

“ในนามประธาน กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ถ้าถาม ว่าหนักไหมหนัก ถ้าเทียบกับ กมธ.หลายคณะที่

เคยเป็นมา เพราะมีเรื่องความขัดแย้งมากที่สุดกว่า ทุกคณะที่ผ่านมา ฉะนั้น ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้สั่ง การอะไร มีแต่เพียงถามว่าจะเสร็จเมื่อใด รูปแบบ จะเป็นอย่างไร ทุกอย่างเป็นไปตามข้อคิดเห็นตามที่ กมธ.พิจารณา” นายวิรัชกล่าว

เมื่อถามว่าการออกมาระบุก่อนที่ศาลจะมีคำ วินิจฉัยถือเป็นการชี้นำหรือไม่ นายวิรัชกล่าวว่า วันนี้มี อยู่ 2 ข้อคือ 1.หากศาลระบุว่าสิ่งที่รัฐสภาพิจารณาไป แล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เดินต่อ หรือ 2.หากศาลวินิจฉัย ว่าไม่สามารถตั้งสมาชิกสภาว่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ภายกว้างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับได้ก็หยุด และมาคิด แก้ไขบางประเด็นก็ได้ ไม่ได้หมายความว่าแก้ไม่ได้เลย

## ปชป.หนุนตั้งส.ส.ร.ยกร่าง

นายรามเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ ว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ขณะนี้มีการกำหนดวาระให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ได้พิจารณาในวาระที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ พรรค ปชป.พร้อมสนับสนุนเต็มที่ โดย ส.ส.หลายคนได้มีการเตรียมข้อมูลที่จะอภิปรายใน ประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณารัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. ... ได้ แก้ไขแตกต่างไปจากร่างเดิมในวาระรับหลักการ และคนที่แปรญัตติไว้จะมีการอภิปราย แต่สาระ สำคัญพรรค ปชป.จะผลักดันให้ผ่านวาระ 2 เพื่อ ไปสู่การพิจารณาในวาระที่ 3 และเห็นชอบให้มีการ แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ง่ายขึ้น ไม่มี ส.ว.มาเป็นเงื่อนไขอีกต่อไป

## ชะवादเดือดผู้สมัครหาเสียงชน

ที่ จ.นครศรีธรรมราช บรรยากาศการหาเสียง ของผู้สมัครซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช พบ ว่าในพื้นที่ อ.ชะอวด บรรดาผู้สมัครทั้ง 4 คน ต่าง ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างขะมักเขม้น โดยเช้าวันนี้ นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.พชร.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ส.ส.พชร.ในพื้นที่ภาคใต้ ได้เดินทางร่วม ช่วยนายอนุชาติ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครหมายเลข 4 หาเสียงในพื้นที่

ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้า พรรคเสรีรวมไทย ได้ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้ ว่าที่ ร้อยตรี อภิรัฐ รัตนพันธ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 บริเวณ สถานีรถไฟชะอวด โดยแกนนำทั้งสองพรรคมาเจอ กันได้สวัสดิ์และกล่าวทักทายกัน มีการพูดคุยจับไม้ จับมือกันอย่างเป็นกันเอง โดยเฉพาะผู้สมัครของ ทั้งสองพรรคได้จับมือแสดงความยินดีซึ่งกันและกัน จากนั้นได้มีการแยกย้ายกันเดินทางหาเสียงขอคะแนน กับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ บริเวณ ตลาดเขตเทศบาลตำบลชะอวด พร้อมกับใช้รถแห่ ช่วยหาเสียง โดยทั้งสองพรรคต่างมีความมั่นใจใน ตัวผู้สมัครว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อม

ส.ส.นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 7 มีนาคม

## 'เทพไท'ชี้เตรียมฟ้องพรต.ใส่ร้าย

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ปฏิทินจากสภาฯ ศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย บ้านสำนักขันธ์ อ.จุฬาภรณ์ กล่าวถึงการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ว่าเมื่อพรรคพลังประชารัฐส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมด้วยก็ถือว่าเป็นการแข่งกันระหว่างพรรคความหวังดีด้วยกัน จึงจำเป็นต้องต่อสู้แข่งขันตามวิถีทางประชาธิปไตย และเมื่อพรรคแกนนำของรัฐบาลไม่ได้คำนึงถึงมารยาททางการเมืองก็เป็นจิตสำนึกของแต่ละพรรค ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินได้

จากการแถลงข่าวของกลุ่ม ส.ส.ภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐกลุ่มหนึ่ง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ห้องแถลงข่าวอาคารรัฐสภา โดยมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า "การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งแทนไม่ใช่การเลือกตั้งซ่อม เพราะ ส.ส.คนเดิมถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากทุจริตการเลือกตั้ง ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์จึงไม่มีความชอบธรรมที่จะส่งผู้สมัครลงแข่งอีก ถ้าเป็นพรรคพลังประชารัฐก็ส่งผู้สมัคร อีกทั้งในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐได้คะแนนเป็นที่สอง จึงมีความชอบธรรมที่จะส่งผู้สมัคร เพราะถ้าไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาระยะนี้ พรรคพลังประชารัฐก็จะได้ที่นั่งได้เป็น ส.ส.ไปแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ ส.ส.นครศรีธรรมราช 4 ต่อ 4 คนเท่ากับพรรคประชาธิปัตย์ เหมือนโครงการคณะครั้ง"

ซึ่งข้อความทั้งหมดเป็นข้อความอันเป็นเท็จ บิดเบือนใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์ ทำให้พรรคประชาธิปัตย์เสียหาย และเป็นการกระทำที่อยู่ในระหว่างมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมแล้ว มีผลกระทบต่อคะแนนเสียงผู้สมัครและพรรคประชาธิปัตย์โดยตรง เป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. ตนจะเสนอให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์พิจารณาแจ้งความดำเนินคดีต่อศาลอาญา และยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการกระทำของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่มีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.และกรรมการบริหารพรรค อยู่ร่วมในการแถลงข่าวด้วยแต่ไม่ได้ห้ามปราม หรือชักชวน ถือว่าเป็นการรู้เห็นเป็นใจการกระทำดังกล่าวด้วย ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรคได้ และระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมในครั้งนั้น หากมีการใส่ร้าย บิดเบือน พาดพิงทำให้ตนและผู้สมัครหรือพรรคประชาธิปัตย์ได้รับความเสียหายก็จะแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป

## ก้าวหน้าส่งชิงนายกเล็ก3แห่ง

ที่ศูนย์ประสานงานคณะก้าวหน้าอุดรดิศต์ ย่านศิลาอาสน์ตะวันออก เขตเทศบาลเมืองอุดรดิศต์

นายปณณวัฒน์ นาคมูล ประธานคณะทำงานคณะก้าวหน้าอุดรดิศต์ พร้อมด้วยผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบล และ สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) แถลงเปิดตัวผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบล และ ส.ท.ที่ลงสมัครในนามคณะก้าวหน้าอุดรดิศต์ ภายใต้โลโก้เทศบาลก้าวหน้า 3 แห่ง จากทั้งหมด 25 แห่งใน จ.อุดรดิศต์ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคมนี้

นายปณณวัฒน์ กล่าวว่า เป็นการกิจเดินหน้าปิกองการเมืองใหม่ในพื้นที่ จ.อุดรดิศต์ ด้วยการส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล ตามนโยบายคณะก้าวหน้า โดยนายอนนทรร จรุงเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่เห็นโอกาส และศักยภาพท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ประชาชน

"ซึ่งเป็นนโยบายตั้งแต่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่คือการยุติระบบราชการรวมศูนย์ เพิ่มอำนาจให้กับท้องถิ่นในการจัดการตัวเองจนมาถึงคณะก้าวหน้า ในภารกิจการเดินทางมาการเมืองใหม่ จ.อุดรดิศต์คณะก้าวหน้ายังคงเดินหน้าต่อ ด้วยการส่งผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบล 3 แห่งคือ นายกิตติภูมิ วันแวน ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด อ.เมืองอุดรดิศต์ นายเทวา วงศ์ชนะนคร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา อ.เมืองอุดรดิศต์ และ นายจำเนียร ภูมกลัย ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลวังจันทน์ อ.เมืองอุดรดิศต์ พร้อมผู้สมัคร ส.ท.ในนามคณะก้าวหน้า ซึ่งผู้สมัครนายกเทศมนตรีทั้ง 3 ตำบล เป็นผู้ร่วมอุดมการณ์คณะก้าวหน้าที่อาสาทางการเมืองใหม่ ทำการเมืองให้ดี เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิม และยังคงขับเคลื่อนการทำงานเมืองใหม่ ตั้งแต่การณรงค์การเลือกตั้ง สร้างสรรค์ โปร่งใส แข่งขันด้วยนโยบายและไม่ซื้อสิทธิขายเสียง" นายปณณวัฒน์กล่าว

## ดร.เข้ม'ราษฎร'แยกคอกวัว

เมื่อเวลา 15.00 น. กลุ่มราษฎรนัดหมายทำกิจกรรมหนึ่งให้ถึงสำนั คินอำนาจประชาชน ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม ตรึงกำลังในพื้นที่โดยมีการกันแวงเหล็กบนทางเท้าทั้ง 2 ฝั่งของสี่แยกคอกวัว รวมถึงนำกรวยวางบนผิวจราจร โดยมีการตรวจสอบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บางส่วนและตรวจค้นกระเป๋าล้มกระเป๋าผู้เดินเท้าผ่านไปมาในจุดดังกล่าว สำหรับการจราจรยังคงเปิดตามปกติ

ขณะที่บรรยากาศบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หน่วยงานอาสาสมัครในพื้นที่ส่วนหนึ่งบริเวณหน้าองค์การค้ำของครูสภาเดิมเป็นพื้นที่สำหรับปฐมพยาบาล มีการประชาสัมพันธ์โดยผู้จัดกิจกรรมให้รถเข็นขายอาหารและสินค้าต่างๆ ตั้งอยู่เฉพาะบนทางเท้า หรือชิดริมทางเท้า ประชาชนส่วนใหญ่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีตัดทอยรวมตัวบริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์ รถบรรทุกเครื่องเสียงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์

จากนั้นเวลา 15.30 น. มีการนำผ้าสีแดงขนาดใหญ่มาวางไว้บนพื้นถนนให้มวลชนพากันเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นความรู้สึกต่างๆ

ด้านนายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือโม้ แกนนำราษฎร กล่าวว่า หากมีการสลายการชุมนุม ตอนนี้หมดเวลาแล้ว หมดเวลาเลย มีแต่จะสู้เท่านั้น วันนี้จะไม่มีความสงบจากคนเด็ดขาด ใครพร้อมเป็นแนวหน้าก็เตรียมตัว หากจะมีอะไรเกิดขึ้นขอให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทำก่อน ไม่ใช่เสียความชอบธรรมในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย อย่ายให้ฝ่ายราษฎรเริ่มก่อน ให้จ้องต้นไม้กัน แล้วจะชนมาวางบนทางเท้า ไม่ใช่ปิดบังโบราณสถานที่เราสร้างโดยคณะราษฎร

เวลา 16.10 น. แกนนำราษฎรเปิดเผยม่านทวิตเตอร์ระบุว่า เราเรื่อต้นไม้ เอาผ้าแดงขึ้นปกคลุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับกับอำนาจเผด็จการและคัดค้านอีกต่อไป

## มวลชนรื้อต้นไม้รอบอนุสาวรีย์

เวลาประมาณ 17.30 น. นายภาณุพงศ์ ประกาศว่า จากนี้ขอให้ประชาชนยืนเตรียมตัวเอาเศษขยะออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในอดีตประชาชนสามารถเข้าพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ สามารถแสดงออกทางการเมืองได้ แต่ปัจจุบันมีการนำโครงเหล็กมาติดตั้ง และล้อมรั้ว ปักต้นพื้นที่สาธารณะ การนำต้นไม้มาวางเป็นการเหยียดหยามเสรีภาพของประชาชน เป็นการประกาศว่ารัฐกำลังทำลายประชาชน

จากนั้น ตะโกนผ่านไมโครโฟนว่า "รื้อเลย" ประชาชนจึงเข้าไปรื้อต้นไม้ที่ถูกจัดวางบนโครงเหล็กรอบอนุสาวรีย์ออก โดยตั้งแถวบนผิวจราจรส่งต้นไม้ต่อกันเป็นทอดๆ นำไปวางบนทางเท้าริมถนนราชดำเนินกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มวลชนพากันนำกระดาษต้นไม้ของ กทม.จากฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ออกมาวางตามทางเท้ารอบถนน ทั้งนี้คาดว่าหลังรื้อต้นไม้เสร็จสิ้นก็จะนำผ้าสีแดงขนาดใหญ่ที่เขียนข้อความต่างๆ ไว้ ปืนขึ้นไปคลุมรอบฐานอนุสาวรีย์ต่อไป อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการทำกิจกรรมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เข้าขัดขวางหรือสั่งห้ามแต่อย่างใด ต้นไม้บางส่วนหนึ่งถูกนำไปวางเรียงในสวนหย่อมขนาดเล็กซึ่งเป็นที่ตั้งของป้ายหลักกิโลเมตรที่ 0 หัวมุมถนนดินสอ ในขณะที่บางส่วนถูกนำไปกองรวมกันบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่บนทางเท้าริมถนนราชดำเนินกลาง

จากนั้นเวลา 18.00 น. มีการจัดเตรียมผ้าแดง 30 เมตร เตรียมกิจกรรมหมัดแดงซึ่งภายหลังมวลชนพากันรื้อกระถางต้นไม้ของ กทม.ออกจากฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มาวางตามทางเท้ารอบถนน มวลชนได้นำผ้าสีแดงขนาดใหญ่ที่เขียนข้อความต่างๆ ไว้ ปืนขึ้นไปคลุมรอบอนุสาวรีย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เข้าขัดขวางหรือสั่งห้ามแต่อย่างใด

## เคลื่อนขบวนไปศาลหลักเมือง

จากนั้นเวลา 18.35 น. นายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือครูใหญ่ ขอนแก่นพอภันที ประกาศชักชวนประชาชนเดินขบวนมุ่งหน้าศาลหลักเมือง ก่อนตั้งขบวนเริ่มเดินเท้าตามธง “ราษฎร” โดยใช้ถนนราชดำเนินกลาง บรรายากศทั่วไพบีการเคลื่อนย้ายเครื่องเสียงขนาดใหญ่ไปพร้อมขบวน ประชาชนบางส่วนตีหม้อและกระทะขณะเดินไปพร้อมกัน มีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่าหากใครสุขภาพไม่พร้อม ขอให้พักอยู่ที่จุดเดิมคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ต่อมาเวลา 19.00 น. มวลชนนับพันเดินทงมายังศาลหลักเมือง ซึ่งมีตำรวจชุดควบคุมฝูงชนกว่า 1 กองร้อย และนำรถฉีดน้ำแรงดันสูง 2 คันตั้งเรียงกันอยู่หลังแนวรั้วลาดหนามกับเบริเออร์หน้าพระบรมมหาราชวัง ขณะที่ตำรวจ สน.พระราชวังประกาศสั่งยุติการชุมนุม ขณะที่การัดมวชนบางส่วนรุกเข้าไปในแนวกันตำรวจ โดยมีการตะโกนห้ามปรามกันเป็นระยะ ซึ่งตำรวจประกาศขอให้อยู่ในความสงบ และใช้วิธีการเจรจาเป็นทางออกร่วมกัน

## ขว้างพลู-เสียงคล้ายระเบิด

ต่อมานายอรรถพลเข้าเจรจากับ พ.ต.อ.อัศวยุทธ นุชพุ่ม รอง ผบ.ก.น.6 หลังแนวรั้วลาดหนามโดยการัดมวชนได้กันไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา เว้นแต่สื่อเท่านั้น จากนั้นนายอรรถพลกล่าวว่ นับจากวันนี้จะขีดเส้นตาย 7 วัน ให้รัฐบาลปล่อย 4 แกนนำราษฎร ไม่เช่นนั้นจะระดมพลใหญ่ 20 ก.พ. หากยังเมินเฉยก็จะยกระดับการชุมนุมต่อไป สำหรับกิจกรรมต่อจากนี้ เราจะนำตัวแทน 4 คนอีก 1 คนเป็นทีมไลฟ์คณะราษฎร เข้าไปปลุกการบูชาศาลหลักเมืองเพื่อขอให้คุ้มครองประชาชน ขอให้สื่อรอกข้างนอก ทั้งนี้ มีข้อแม้ให้ตำรวจงใช้เครื่องเสียง และพวกตนจะอยู่หลังแนวรั้วลาดหนาม ซึ่งตอนนี้กำลังรอการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ที่ขอเวลาประมาณ 10 นาที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังครูใหญ่เจรจาได้ไม่นาน นายกาญจน์ จาดนอก ประกาศให้มวลชนบุกหรือ ลวดหนาม และนับถอยหลัง 10 วินาที ให้ตำรวจปิดไฟ แต่กลับมีการขว้างพลูวันสี่ ประทัด ขวดน้ำ และขวดแก้วใส่ตำรวจ เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บยังไม่ทราบฝ่ายและจำนวน

มวลชนนับถอยหลัง พร้อมตะโกน “ปิดไฟ” เกิดการทุเรียนและเสียงดังคล้ายระเบิด โดยประชาชนบางส่วนตะโกนว่า พี่น้องกลับมา อ่าถอย

## ประกาศชัยชนะ-นัดอีก20ก.พ.

ต่อมาเวลา 20.13 น. เกิดเหตุชุมนุมขึ้นเล็กน้อยบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนส่วนหนึ่งนั่งรอสังเกตการณ์ขณะนายอรรถพลเข้าเจรจากับเจ้าหน้าที่ โดยขณะที่รถฉีดน้ำยับเคลื่อน

ไปข้างหน้าเล็กน้อย เกิดเสียงดังคล้ายประทัดหรือพลูหลายครั้ง ประชาชนในสนามหลวงเกิดความตกใจ บางส่วนจึงถอยร่นจากทางเท้าเข้าใกล้สนามหญ้า ส่วนกลุ่มประชาชนที่อยู่ในสนามหญ้าต่างยืนขึ้นด้วยความตกใจเช่นกัน ในช่วงเวลานั้นเองเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกครั้งเมื่อผู้ชุมนุมซึ่งเป็นชายตะโกนว่า “มีเรื่อง” แล้ววิ่งกรูไปยังสนามหลวงจุดเยื้องศาลฎีกา มีการรุมถกเถียงกัน ผู้สื่อข่าวสอบถามได้ความว่า มีเหตุก๊องมาถ่ายภาพบรรยากาศการชุมนุม ผู้ถูกถ่ายภาพไม่พอใจ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์กลับสู่ความสงบในเวลาไม่นาน นายอรรถพลประกาศถึงชัยชนะในวันนี้ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยอมเปิดไฟ ยอมให้เราไปทำพิธีบูชาศาลหลักเมืองแล้ว นี่คือการชัยชนะเล็กน้อย แต่คือจุดเริ่มต้นชัยชนะของราษฎรอีก

ส่วนมวลชนราษฎรต่างกระทะหม้อ กระทะ ชาม ตะหลิว ส่งเสียงตามจังหวะอย่างครึกครื้น ขณะที่รถปราศรัยของแกนนำราษฎรเคลื่อนถอยหลัง โดยมวลชนต่างเคลื่อนพลไปพร้อมกัน ต่อมาเกิดความวุ่นวายอีกครั้งเมื่อมีเสียงดังคล้ายประทัดหรือประทัดหลายครั้ง มีการขว้างขวดน้ำและรังเพลิงใส่แนวเจ้าหน้าที่ ประชาชนส่วนหนึ่งแตกตื่นวิ่งเข้ามายังสนามหลวงส่วนที่เป็นสนามหญ้า การัดราษฎรพยายามสื่อสารให้ประชาชนถอย ขณะที่แกนนำราษฎรขอให้มวลชนกลับบ้านเนื่องจากประกาศยุติกิจกรรมแล้ว โดยระบุว่าจะมาทวงถามอีกครั้งวันที่ 20 กุมภาพันธ์ จากนั้นมวลชนตะโกนกลับบ้าน พร้อมกับรถปราศรัยที่เคลื่อนถอยออกไปจากจุดชุมนุม

เบื้องต้นมีผู้สื่อข่าวสตรีตเรปอร์ตจากเจ็บบีบีซี 1 ราย ถูกสาดน้ำมันเบนซินใส่เข้าบริเวณใบหน้า เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฐมพยาบาล

ภายหลังแกนนำได้ประกาศให้ยุติการชุมนุม แต่ในเวลาเวลา 21.00 น. เกิดการปะทะขึ้นอีกครั้ง โดยครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประกาศให้สื่อมวลชนเข้ามาหลบหลังแนวตำรวจ ก่อนเกิดการขว้างวัตถุระเบิดจากฝั่งมวลชน ซึ่งมีเสียงตะโกนดังขึ้นว่ามีการขว้างระเบิดป้องกัน เกิดเสียงดังขึ้นนับสิบครั้ง เจ้าหน้าที่เตรียมรถน้ำ พร้อมปืนยิงกระสุนยาง ก่อนคอยคำสั่งสลายการชุมนุมเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เลวร้ายยิ่งกว่านี้

จากนั้นในเวลา 21.05 น. มีมวลชนรายหนึ่งซึ่งเป็นหญิงได้พยายามฝ่าแนวกันของเจ้าหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งควบคุมหญิงรายดังกล่าว ขณะเดียวกันมีการป่วนการชุมนุมยิงปืนใส่ผู้ชุมนุมวิ่งหนีเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ ทางมวลชนล้อมไว้และเรียกตำรวจให้มาจับ



จากปาก **อนุทิน ชาญวีรกูล** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าเหลือแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ ทุกอย่างจะลงเอย คนไทยจะปลูกกัญชาได้ครัวเรือนละ 6 ต้น ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดนี้ ทั้งหมดถือเป็นการเริ่มต้นหนึ่งของการเริ่มโครงการ ผลพวงตามมาระหว่าง “ลบ” กับ “บวก” อย่างไหนจะมากกว่ากัน ยังไม่มีใครทราบได้

แต่นโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ได้หาเสียงไว้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง คือชูการ “ปลูกกัญชาเสรี” จนกระทั่งพรรคภูมิใจไทยได้เข้าร่วมรัฐบาล “อนุทิน” ได้นั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก่อนจะผลักดันนโยบาย “กัญชาเสรี” ให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ภาคประชาชนโดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต่างรวมกลุ่มตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมความพร้อม

ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนหลายกลุ่มเป็นวงกว้าง ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะ “กัญชา” ตามข้อกฎหมายยังขึ้นว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จะมีความผิดทันที หากเสพ คำ หรือปลูก

แต่ “พรรคภูมิใจไทย” ได้พยายามผลักดันให้นโยบายของพรรคเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในนาม “กัญชาเสรีทางการแพทย์”

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อนุทินลงพื้นที่ที่ “บ้านโนนมาลัย” ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเปิดงาน “การปลูกกัญชาโมเดล 6 ต้น โนนมาลัย”

# ‘โนนมาลัย’โมเดล กัญชา 6 ต้น สู้พืชเศรษฐกิจ



ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งแรกที่สามารถนำกล้วยไปปลูกที่บ้านตัวเองได้ครบครัวละ 6 ต้น นำร่องก่อน 7 หลังคาเรือน

โดยมีการร่วมมือระหว่างผู้นำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โนนมาลัย และทำตามกรอบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายอนุทิน ย้ำระหว่างเดินทางมาเปิดงานด้วยว่า โครงการดังกล่าว “เป็นนโยบายเร่งด่วน” ของรัฐบาล จะต้องเร่งทำให้เกิดรูปธรรมให้เร็วที่สุด โดยตอนนี้ได้ยื่นขอแก้กฎหมายบางส่วนที่ติดขัด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงรูปตอนนี้ กล้วยหลังคาเรือนละ 6 ต้น เหลือขั้นตอนนี้เพียง 10 ไร่เริ่มต้น หลังจากนี้ประชาชนจะปลูกกล้วยครบครัวละ 6 ต้น ได้ทั่วประเทศ

โดยจะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีส่วนในการสนับสนุนพันธุ์

กล้วยที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร รวมทั้งในอนาคตจะช่วยรวบรวมเมล็ดพันธุ์กล้วยและกล้วยงอกเพื่อกระจายให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้วย

ส่วนกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะช่วยอบรมผู้ประกอบการที่ต้องการนำกล้วยและกล้วยงอกไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพและประกอบธุรกิจบริการที่มีกล้วยและกล้วยงอกเป็นส่วนประกอบ

“อนุทิน” กล่าวเพิ่มเติมถึงการปลูกกล้วย 6 ต้น ว่า ระยะที่สองของการขับเคลื่อนนโยบายกล้วยงอกเสรีทางการแพทย์ คือ การขับเคลื่อนให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับชุมชน กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาเห็นแล้วว่า การดำเนินการในลักษณะนี้จะมีประโยชน์ต่อประชาชนและระบบสุขภาพ จึงจะนำรูปแบบนี้ไปดำเนินการในทุกเขตสุขภาพ โดยเน้นหลักการคือ ให้ประชาชนรวมตัวกันวิสาหกิจชุมชน และสามารถปลูกได้ที่บ้าน เพราะ

จะช่วยเกษตรกรประหยัดต้นทุนในการปลูกได้มาก และเมื่อปลูกแล้วส่งให้โรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานการผลิตที่ดีรับไปผลิตยาให้ผู้ป่วย

โดยเกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่ายดอกกล้วยให้แก่สถานพยาบาลและใช้ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด ได้แก่ ราก ใบ กิ่งก้านในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือจำหน่ายให้ผู้ประกอบการที่สนใจต่อไปได้ หรือสามารถให้ประโยชน์ในครัวเรือน

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะจัดระบบการควบคุมกำกับให้จ่ายต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้สิ่งที่หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการคือ การขับเคลื่อนปลายน้ำ เพราะในหลักการทางการตลาดแล้ว ธุรกิจจะยั่งยืนต้องมีตลาด หรือมีผู้ซื้อ

ดังนั้น เราจึงพยายามทำหลายโครงการ ทั้งการสร้างหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนการใช้กล้วยแก่แพทย์และแพทย์แผนไทย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบ ซึ่งในวันนี้มีโรงพยาบาลคูเมืองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนมาลัยก็ได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงตัวอย่าง เพื่อเป็นโอเคให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถนำไปทำต่อได้

ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ของกระทรวงสาธารณสุขจะมีการนำไปจัดแสดงในงานมหกรรม “กล้วย กล้วยงอก 360 องศา”

ด้าน นิเวศ พิพัฒน์ดิگانันท์ อายุ 56 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยและกล้วยงอก ได้ออกมาระบุว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนชาวไทยที่จะได้สัมผัสสัมผัสสมุนไพรไทยที่ถูกปิดกั้นมานานแสนนาน เหมือนการเอาผู้ร้ายมาเป็นคนดี เพราะกล้วยเป็นสมุนไพรที่บรรพบุรุษเราใช้กันมายาวนาน

เช่น การนำกล้วยเอามาปรุงอาหาร เท่ากับเป็นสูตรยาในตำรับ เพราะถ้ามารวมกับพริกเครื่องแกง ซึ่ง ข่า ตะไคร้ เท่ากับเราได้กินอาหารเป็นยา ทำให้อาหารธรรมดาเป็นอาหารที่มีคุณค่า ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

“นิเวศ” ยังกล่าวด้วยว่า ถ้ารัฐบาลให้ประชาชนได้ปลูกทั้งกล้วยและกล้วยงอกได้ ส่วนตัวเชื่อว่าสร้างเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอน กล้วยงอกมีคุณสมบัติทำให้หลับ คลายเครียด เหมาะสำหรับเอามาปรุงเป็นยาแก้ได้หลายโรค

ส่วนกล้วยงอกจะมีคุณสมบัติทำให้ตื่น แต่เทพไม่ได้ ทำให้กลุ่มบริษัทผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง เริ่มเปิดตัวรับผลผลิตแล้วในตอนนี

ขณะที่ พงษ์รัตน์ ชาวเรืองเดช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “บ้านกล้วย” และสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) บุรีรัมย์ ได้ออกมากล่าวในลักษณะเดียวกันว่า ตอนนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดขอก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการประกาศของรัฐบาลที่จะให้ปลูกกล้วยงอกเสรีได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

ส่วนคนที่พยายามต่อต้านว่าเป็นยาเสพติดนั้น ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องของกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้ว ถ้ามองในผลกับผลบวกแล้ว การส่งเสริมปลูกกล้วยงอกทางการแพทย์ดีกว่าอย่างแน่นอน

“กล้วยงอก” จากภาพที่เคย “ต้องห้าม” ในสายตาของกฎหมายไทย เมื่อปรับบทบาทเป็นพระเอกที่มีสรรพคุณทางยาอย่างชัดเจน ต้องใช้เวลาสร้างความรับรู้ระยะหนึ่ง

รวมถึงมาตรการการควบคุมดูแลหลายด้าน ทั้งการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งการเสพยาเสพติด ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้วยความเข้าใจในประโยชน์มหาศาลที่จะเกิดขึ้น และด้านที่เป็นโทษอย่างต้องแก้





## เมืองคอนผู้หลับ

**ป** กลองสนามศึกเลือกตั้งซ่อมเขต 3 จังหวัด นครศรีธรรมราช เริ่มตื้นขึ้นแล้ว จับตาไปยังมาจาก 3 ค่ายดัง โดยเมื่อวานนี้ **กรณ์ จาติกวณิช** หัวหน้าพรรคกล้า คง **อรรถวิรัช สุวรรณภักดี** เลขานุการพรรคกล้า พา **สรวิฑู สุวรรณรัตน์** ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด นครศรีธรรมราช จับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปรากฏว่า "สรวิฑู" มีอดี คว่าเบอร์ 1 ไปครอง

ตามมาด้วยตระกูล "เสนพวงศ์" พี่ใหญ่ **เทพไท เสนพงศ์** เมื่อถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. ก็ส่งน้องชาย **พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์** ป้องกันแชมป์ และในการเลือกตั้งครั้งนี้ "พงศ์สินธุ์" จับฉลากได้ เบอร์ 3 และอีกค่ายที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ **พลังประชารัฐ** ส่ง **อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ** แก้มืออีกครั้ง หลังจากที่เคยสอบตกเมื่อครั้งเลือกตั้งใหญ่ปี 62 โดยขณะนั้นแพ้ให้แก่ "เทพไท" เพียง 3,000 คะแนนเท่านั้น

สำหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ "อาญาสิทธิ์" จับหมายเลขประจำตัวได้เบอร์ 4 และดูว่าพรรคต้นสังกัดจะมั่นใจในกระแสนิยมของตัวเอง จึงประกาศส่งเป็นตัวแทนแข่งกับ "ประชาธิปไตย" ซึ่งอยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาล ส่วนหลักคิดที่เกี่ยวกับมารยาททางการเมืองที่ว่า "ในการเลือกตั้งซ่อมต้องเปิดทางให้เจ้าของพื้นที่เดิมลงเท่านั้น" พรรคพลังประชารัฐเดาโนสนโนแคร์

เนื่องจากมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้น ว่ากันว่า **ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคนนำทัพในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยแหละ ต้องการแสดงแสนยานุภาพให้คนอื่น ๆ เห็นว่าข้านี้มีศักยภาพแค่ไหน เมื่อครั้งเลือกตั้งใหญ่ ภูมิภาคเหนือก็ประสบความสำเร็จ มาเที่ยวนี้จะแสดงให้เห็นว่าภาคใต้ ตัวข้าก็คุมได้ดีเช่นกัน

ฉะนั้น **การเลือกตั้งซ่อมเขต 3 ครั้งนี้ มันหยุดแน่** แชมป์เก่าอย่าง "ประชาธิปไตย" ไม่มีทางยอมอยู่แล้วและถอยไม่ได้ด้วย เพราะ ส.ส. 1 คนในตอนนี้มีคามหมายต่อพรรค



**ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า**

มาก หากค่ายสะตอกินแห้วรอบนี้จะทำให้ ส.ส.ของพรรคเหลือเพียง 51 คนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองพรรคมีจุดแข็งต่างกัน งานนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าชาวนครศรีฯ เขต 3 จะถูกใจใคร ในส่วนของพลังประชารัฐแน่นอนว่านโยบายต่างๆ ที่ประโคนช่วยประชาชนช่วงโควิดโดนใจเหลือเกิน ไนยามที่รายได้หดหายก็ยังมีเงินจากรัฐบาล "พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ช่วยดูๆ โดๆ ซื่อซื่อกินประทังชีวิตไปได้

สำหรับ "ประชาธิปไตย" ก็ต้องยอมรับว่าตระกูลเสนพงศ์ โดยเฉพาะ "เทพไท" ลงพื้นที่แบบชิดชาวบ้านอย่างหนัก และเป็นทีที่ทราบกันโดยทั่ว คนปักษ์ใต้นิยมจับน้ำหอม หรือน้ำกระเทียมตนเอง ซึ่งบัดนี้ "เทพไท" สมัยยังเป็น ส.ส.ได้ผลักดันจนสำเร็จ ทำกระเทียมให้ถูกกฎหมายไม่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ อีกต่อไป

ทว่า พรรคกล้า พรรคน้องใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยชิมลางเลือกตั้งมาก่อน ประกาศร่วมแข่งขันกับเขาในสนามซ่อมเขต 3 เป็นครั้งแรก แต่ด้วยตัว "หัวหน้าพรรค" และ "เลขานุการพรรค" ไม่ใช่ โนเนมที่โชน รู้จักมักคุ้นกันอยู่ในหมู่ประชาชน "หัวหน้าพรรค" เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว อีกทั้งยังมีชื่อชั้นด้านเศรษฐกิจ

หากงานนี้ "พลังประชารัฐ" และ "ประชาธิปไตย" เล่นการเมืองไม่สร้างสรรค์ โจมตีกันไปมาจนชาวบ้านเบื่อหน่าย รู้สึกว่าสองพรรคนี้ไม่เป็นที่พึ่งหวังได้

**ระวัง!!! "สรวิฑู เบอร์ 1" จากพรรคกล้า อาจเป็นม้ามืด** หยิบขึ้นปลามันไปกิน.

**ติวชั๊กฟอก**

นายวิรัช รัตนเศรษฐ  
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค  
พลังประชารัฐ และ  
ประธานวิปรัฐบาล เปิด  
สัมมนาเตรียมความ  
พร้อมของพรรคร่วม  
รัฐบาลในการอภิปราย  
ไม่ไว้วางใจคณะ  
รัฐมนตรี ที่โรงแรม  
มาร์ควิสควีนส์ปาร์ค  
กทม. เมื่อวันที่ 13  
กุมภาพันธ์



ชมคลิปวิดีโอ



# ผวาปม'วัคซีน' ติวเข้ม10รมต.

เชิญอธิบดีสธ.ให้ข้อมูล  
สส.รัฐห่วงกก.ถล่มหนัก  
วิปเปิดร.ทรูเก็งข้อสอบ  
'วิรัช'ขู่ห้ามแตะสถาบัน

**'ราษฎร'ฮือราชดำเนิน**  
วิป รม.นัดถกก่อนโหวตชั๊กฟอก ชักพรรคแนวโน้มน  
เหมือนกัน คาด'บึกป้อม'เจอถลกเบาสุด เผย  
ฝ่ายค้านส่งการบ้านมาให้ 'อนุชา'มั่นใจ พบชร.มี  
เอกภาพ 'พท.'ปูดส่งสลายล้างข้อสอบ ลั่นมี รมต.  
พันเก้าอี้-ติดคุกแน่ (อ่านต่อหน้า 5)

## คลุมผ้าแดง

กลุ่มราษฎรรวมตัวทำกิจกรรม "นับหนึ่งให้ถึงล้าน คืนอำนาจประชาชน" โดยนำผ้าแดงคลุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์



## ดิวเข้ม10รมต.

### 'วิปรบ.'นัดถกก่อนโหวตชกฟอก

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมเบงค็อก แมริออท มาร์คิส ควีนส์ปาร์ค นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการสัมมนาญาติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ว่า จากนั้นไปรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายคงจะได้รายละเอียดหลายสิ่งหลายอย่างจากการที่มาฟังคำแนะนำ ข้อซักถามต่างๆ จาก ส.ส.ถือว่าเป็นสนามซ้อมใหญ่ก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าหากรัฐมนตรีชี้แจงไม่ชัดเจนพรรคเล็กที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลจะแยกมือโหวตให้ นายวิรัชกล่าวว่า ได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายท่านในพรรคเล็ก ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่จะบ่งบอกว่าจะไม่โหวตให้ เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลควรจะมติดำเนินแนวทางเดียวกันหรือไม่ นายวิรัชกล่าวว่า คิดว่าก็ควรจะมติดำเนินการประชุมวิปรัฐบาลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00 น. และจากนั้นจะนัดประชุมวิปรัฐบาลอีกครั้งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ก่อนที่จะไปประชุมพรรค พปชร.ในวันเดียวกัน เชื่อว่าทุกพรรคก็จะมีแนวโน้มเหมือนกัน หรืออาจจะมีการประชุมพรรคในช่วงเช้าก่อนการลงคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 20 กุมภาพันธ์

### คาด'บักป้อม'เจอถลกเบาสด

เมื่อถามว่า หากบางพรรคในรัฐบาลยื่นเงื่อนไขว่าขอฟังการชี้แจงของรัฐมนตรีก่อนจะเป็นปัญหาหรือไม่ นายวิรัชกล่าวว่า เป็นปกติอยู่แล้ว ถือเป็นไปตามกรอบของทุกพรรค วันนี้จะเห็นว่าทุกพรรคขอฟังคำชี้แจงก่อน แต่สุดท้ายและท้ายสุด หากอะไรที่ไม่เหมือนปากว่าแรง หรือหนักเกินไปจะต้องเป็นมติของวิปรัฐบาลที่จะต้องให้การลงมติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อถามต่อว่า เท่าที่ดูรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายคนใดน่าเป็นห่วงมากที่สุด นายวิรัชกล่าวว่า ขอให้คำตอบในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เพราะตอนนี้ได้ข่าวมาทุกทาง จึงยังไม่แน่ใจและเดี่ยวย้ายด้านจะคิดว่าเราจะไปสืบเสาะ ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น เพราะมีคนโทรศัพท์มาแจ้ง มาบอกเองว่าใครจะถูกอภิปรายมากน้อยแค่ไหน หรือเรื่องอะไร พอรู้แล้ว เมื่อถามต่อว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร.มีความน่าเป็นห่วงระดับไหน นายวิรัชกล่าวว่า สำหรับหัวหน้าพรรคคิดว่าเท่าที่สุด

### รับดิว-เคลียร์ใจกันให้จบ

เมื่อถามถึงการเชิญนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นวิทยากรในการสัมมนานี้ด้วย นายวิรัชกล่าวว่า วันนี้ นายวิษณุ ดิถบรรยายหลายที่ แต่ถ้าวันนั้นมาทันจะดีมาก หากไม่ทันจะมาเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้ เชื่อว่าหากรัฐมนตรีฟังการบรรยายของนายวิษณุแล้วเชื่อว่าสามารถนำ

หลายอย่างไปปฏิบัติได้ นอกจากนี้ รัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกอภิปรายก็ต้องขึ้นไปฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายด้วย จะไม่ปล่อยให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายอยู่แบบเดียวดาย

เมื่อถามอีกว่า เสียงลงคะแนนของรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายควรจะเท่ากับทุกคนหรือไม่ นายวิรัชกล่าวว่า ขอตอบในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ หรือไปตอบในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ขอฟังคำอภิปรายก่อน อย่างไรก็ตาม การสัมมนาในวันนี้ ถือว่าเป็นการเตรียมการอย่างหนึ่งของพรรคร่วมรัฐบาล การที่ได้มีโอกาสพูดคุยกัน มาปรึกษาหารือกัน หากพูดคุยกันน้อยๆ ก่อนที่จะมีการอภิปรายอะไรที่กินแรง แคลงใจกัน หรือมีอะไรบางสิ่งบางคิดค้างใจกันก็จะหมดไป

### รู้การบ้านแล้ว-ชู่เช็กบิลกลับ

เมื่อถามว่า มีข่าวว่า การอภิปรายครั้งนี้มีการต่อสายไปยังฝ่ายค้านเพื่อขอข้อมูลด้วย นายวิรัชกล่าวว่า ไม่ต้องไปขอ เราส่งมาให้เอง บางคนบอกเองว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีไปเตรียมตัวมาให้ดีเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่ารัฐบาลมีสลาย แต่เป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านมองไปมาอยู่แล้วในญาติดี ฝ่ายค้านจะไปพูดนอกเหนือจากในญาติดีไม่ได้ เช่น การอภิปรายนายกาก็รู้อยู่แล้วว่าจะเชื่อมโยงไปถึงสถาบัน ถ้าฝ่ายค้านไม่ได้เขียนอะไรในญาติดีจะไม่สามารถอธิบายในเรื่องนั้นๆ ได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนเตรียมพร้อมไว้แล้ว หากฝ่ายค้านโยงถึงสถาบันเมื่อใดก็จะลุกขึ้นประท้วงทันที ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องมีสายลับอะไรเลย และรัฐมนตรี

ทุกคนทำการบ้านจากอดีตที่ฝ่ายค้านยื่นมา เมื่อถามอีกว่าหากที่ประชุมจะให้มีการประชุมลับ หากมีการหยิบยกเรื่องสถาบันขึ้นมาพูด นายวิรัชกล่าวว่า ยืนยันว่าจะไม่มีการประชุมลับ ใครพูดอะไรที่เป็นการล่อให้เห็นถึงการผิดกฎหมายให้ผู้นั้นรับผิดชอบเอง รัฐบาลคงไม่ขอประชุมลับแน่นอน

เมื่อถามถึงกรณีฝ่ายค้านออกมาพูดว่าจะจะมีการอภิปรายนอกสภาถือเป็นแรงกดดันในสภาด้วยหรือไม่ นายวิรัชกล่าวว่า ที่ผ่านมามีฝ่ายค้านก็อภิปรายนอกสภาตลอดอยู่แล้ว ใช้คำเต็มที่ได้ยินกันโดยตลอดอยู่แล้วคงไม่ทำอะไรมาไม่ได้ แต่ถ้ามีการทำผิดกฎหมายมากๆ มีคนส่งเพมมาให้ก็ไปกันไปตามกฎหมาย ใครทำอะไรไว้จุดไหน สามารถเช็คได้ตามหลังได้

## พปชร.มั่นใจโหวตมีเอกภาพ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร. ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ ว่า เป็นการอภิปรายตามปกติ ไม่คิดว่าจะมีอะไรเป็นกรณีพิเศษ การที่มาซักซ้อมในวันนี้เป็นธรรมดา เหมือนครั้งที่แล้วก็มาพูดคุยเพื่อเตรียมการก่อนการอภิปรายในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อห่วงกังวล ที่อาจถูกพูดถึงหรือเป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นในหลายมิติมากกว่ามุ่งไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เมื่อถามกรณีมีกระแสข่าวว่า ส.ส.พรรค พปชร.จะยกมือโหวตให้รัฐมนตรีของพรรคแต่ละคนด้วยคะแนนไม่เท่ากัน นายอนุชากล่าวว่า คิดว่าคงไม่เป็นเช่นนั้น และก่อนการอภิปรายก็มักมีกระแสข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นทุกครั้งเป็นเรื่องปกติ

เมื่อถามว่า มั่นใจว่าการโหวตให้กับรัฐมนตรีทุกคนจะเป็นเอกภาพทางเดียวกันทั้งหมด นายอนุชากล่าวว่า มั่นใจ ในพรรคมีความเป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกัน และในส่วนของพรรคร่วมคิดว่าจะเป็นไปในมิติที่ทุกคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะการที่อยู่ร่วมกันมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่เห็นสิ่งบงการหรือคิดพลัดตรงไหนที่จำเป็นต้องลงมติที่แตกต่างกันตอนนี้ยังไม่ประเด็นตรงนั้น สำหรับพรรคเล็กคิดว่าคงพูดคุยภายในกันเองและเชื่อมั่นว่ามีวิจรรณญาณตามระบอบประชาธิปไตยในการลงมติได้เอง

## 'เฮ้ง'โวเดาข้อสอบถูก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร. เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ให้สัมภาษณ์ว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกสิ่งทุกอย่างและข้อมูลของเราสามารถนำมาหักล้างข้อกล่าวหาได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรัฐบาล หรือเรื่องมติพรรค เรื่องนี้ก็ไม่มีความประเด็นอะไร เมื่อถามว่าการซักซ้อมในวันนี้เป็น

การซ้อมสอบหรือไม่ หรือจะเป็นการลับขาหลอก นายสุชาติกล่าวว่า เป็นคนที่ชอบเดาถูกอยู่แล้ว คงไม่มีอะไรและเป็นเรื่องการทำงาน ส่วนที่กล่าวหาว่ายุยงปลุกปั่นไม่เห็นด้วยกับคนที่มีความเห็นต่างในชีวิตคนที่เกิดมาได้รับการปลูกฝังเรื่องของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การที่พี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพ ไม่สามารถไปห้ามได้ แต่คนเรามีความเห็นต่างได้แต่ตั้งอยู่ในกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พร้อมตอบทุกเรื่องในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่สอนมาแต่เด็ก ยืนยันยึดในหลักของความเป็นจริง ยึดมั่นในหลักของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ฝ่ายรัฐบาลต่อสายตรงไปขอแนวข้อสอบจากฝ่ายค้าน นายสุชาติกล่าวว่า ไม่ได้คุยและเชื่อว่าฝ่ายค้านและรัฐบาลหรือผู้ที่ถูกอภิปรายก็ไม่กล้าไปเจอกัน หรือแม้รู้จักกันก็ไม่กล้าเจอหน้า เพราะกลัวจะหาว่าเป็นการมาเตรียมกัน คงเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้อง ข้อมูลที่เป็นจริง การที่จะพูดอะไรเลยเกิดไม่ใช่เรื่องความเป็นจริง เชื่อว่าโลกโซเชียลจะเป็นผู้ลงโทษเอง ถ้าใครพูดหรือนำข้อมูลที่ไม่เป็นจริงมาพูดในสภา ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและตอบได้อยู่แล้ว

## 'ธรรมนัส'ชี้พรรคเล็กอยากมีบทบาท

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร.กล่าวว่า วันนี้เป็นการมารับฟังการให้ข้อมูลเพื่อจะได้นำไปรวบรวมและชี้แจงในสภา เมื่อถามถึงกรณีพรรคเล็กจะขอฟังการชี้แจงก่อนลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เพิ่งทราบข่าวว่ากลุ่มพรรคเล็กทั้งหมดประมาณ 25 คน ออกมาซึ่งขังเพื่อจะขอรอดูว่ารัฐมนตรีแต่ละคนชี้แจงแต่ละประเด็นชัดเจนหรือไม่ ถือเป็นอภิสิทธิ์ของ ส.ส.ทั้ง 25 คนว่าจะคิดอย่างไร และจะโหวตสวนหรือไม่โหวตสวน เท่าที่ทราบพรรคเล็กในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล อยากจะแสดงบทบาทบ้าง ไม่ใช่มีหน้าที่ยกมืออย่างเดียว ไม่ได้มองว่าออกมามีความต้องการร้องอะไร

เมื่อถามว่าโดยหลักแล้วการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลควรจะลงมติไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ส่วนตัวตนเองว่าเป็นอภิสิทธิ์ส่วนตัวของแต่ละคนที่จะคิดอย่างไร โดยเฉพาะประเด็นทุจริตถือเป็นประเด็นสำคัญ ดังนั้น จึงเป็นดุลพินิจของ ส.ส. ไม่อาจไปก้าวล่วงได้ นอกจากนี้ เรื่องของการลงมติก็น่าจะเป็นเรื่องของมติของแต่ละพรรค

## คาดโดนถลก4ประเด็น

เมื่อถามต่อว่าส่วนตัวเป็นห่วงการอภิปรายในครั้งนี้อะไร ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ครั้งนี้ฝ่ายค้านมี

ประเด็นที่จะอภิปรายตน 4 ประเด็น แต่ละประเด็นได้เตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว ไม่หนักใจใดๆ จะทำให้ดีที่สุด ส่วนที่ฝ่ายค้านบอกว่าจะมีรัฐมนตรีบางคนที่จะถูกยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ เพราะไม่ได้ดูแลงบประมาณและการบริหารส่วนบุคคล ไม่มีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้าย มีหน้าที่เพียงกำกับดูแลเท่านั้น

เมื่อถามว่าในการอภิปรายครั้งนี้จะต้องมีการเตรียมมองคริษฐ์ไว้ช่วยนายฯหรือรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่าพร้อมหัวเราะว่า "อันนี้ประธานวิปรัฐบาลคงเตรียมไว้หมดแล้ว คงดูแลรัฐมนตรีทุกคน ส่วนตัวไม่ทราบว่าจะประธานวิปรัฐบาลได้วางตัวใครไว้ดูแลเป็นพิเศษหรือไม่"

## วิปรบ.เปิดตัวรับศึกอภิปราย

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่โรงแรมเบงต็อก แกร็ออก มาร์ทีส คริวส์ปาร์ค คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เชิญรัฐมนตรีที่มีรายชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ แกนนำและ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลร่วมสัมมนา "สามัคคีธรรมใจ พรรคร่วมรัฐบาล" หัวข้ออดีตขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ เพื่อเตรียมข้อมูลและประเด็นที่คาดจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจากฝ่ายค้าน บรรยายภาคในการสัมมนาตอนเช้าครบเรียบร้อย ยึดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และข้อกำหนดผ่อนคลายเป็นของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยผู้ร่วมงานต้องตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย และมีการจัดสถานที่นั่งให้เว้นระยะห่าง และผู้เข้าร่วมไม่เกินจำนวนที่ขอความร่วมมือ โดยมีรัฐมนตรี ส.ส.ของพรรค พปชร.ที่มาร่วมเป็นส่วนใหญ่ อาทิ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการพรรค นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานวิปรัฐบาล นายไพฑูริย์ นิตตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ส่งตัวแทนมารับฟัง อาทิ นายอัศวินเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีและรองโฆษกพรรค ปชป. นายพลพีร์ สุวรรณฉวี เลขาธิการนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค ภท.พร้อมทีมงาน ด้านพรรคเล็ก มีนายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท นำทีม ส.ส.ร่วมงาน

(อ่านต่อหน้า 7)

## ต่อจากหน้า 5

### ดิวเข้ม10รมต.

ทั้งนี้ ในช่วงเย็นแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลพร้อม ส.ส.จะรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เพื่อสรุปเนื้อหา การสัมมนาในวันแรก โดยนายกาโมได้เดินทางเข้า ร่วมสัมมนาด้วย

#### 'สุริยะ'ขอพรรคร่วมช่วยกัน

นายสุริยะกล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า ขอให้ ส.ส.และพรรคร่วมรัฐบาลช่วยกันกำลังใจกับรัฐมนตรี ที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและเชื่อว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ รัฐมนตรีคนอื่น เช่น กระทรวงแรงงานมีการช่วยเหลือชาวแรงงานที่ตกงาน พบกับแกนนำสหภาพ เพื่อแก้ปัญหาให้ทุกคนพอใจ และคิดว่าจะชี้แจง ให้สภาและประชาชนได้เห็น วันนี้เตรียมการเพื่อที่จะได้หยิบประเด็นต่างๆ ที่สังคมยังไม่เข้าใจให้กับ รัฐมนตรีได้ชี้แจงและรัฐมนตรีที่ได้รับฟังวันนี้จะได้ ช่วยเสริมในสภา เหมือนที่รัฐมนตรีคนอื่นจะสามารถ ตอบคำถามชี้แจงได้

#### รับมือก.ก.-สธ. ดิวเข้มฉีดวัคซีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในงานสัมมนา รัฐมนตรีเตรียมพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเย็นที่รัฐบาลได้เชิญ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งงาน กระทรวงสาธารณสุข มาซักซ้อมข้อมูลเพื่อเตรียม ให้นายกาโมและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และข้อมูลการจัดซื้อวัคซีนที่คาดว่าจะเป็เป้าถูกอภิปราย รวมถึงมี บางคำพูดของปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุก่อน หน้านี้ว่าจะมีวัคซีนโควิดฉีดเข็มแรกในประเทศไทย วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ โดย ส.ส.ที่เข้าร่วมประชุม ได้สอบถามกันอย่างหนักหน่วง พร้อมแสดงความ คิดเห็นว่า หากฝ่ายค้านอภิปรายว่าเรื่องนี้รัฐมนตรี อาจจะไม่เต็มแต่ประชาชนไม่ลืม ดังนั้น ต้องอธิบาย ให้ได้และประเด็นเหล่านี้จะเป็นเนื้อหาที่พรรคก้าวไกล (ก.ก.) พุ่งเป้าอภิปราย เพราะเป็นภาพรวมที่ จะพูดถึงนายกาโมและรัฐมนตรีหลายคน นอกจากนั้น รัฐบาลกำลังกลับเนื้อหาในการอภิปรายของพรรค ก.ก.มากกว่าพรรคเพื่อไทย (พท.) ไม่ใช่เพราะว่าผู้ ขอสอบจากพรรค พท.แต่รัฐบาลพอจะเอาได้ว่า พรรค พท.จะพูดอะไรบ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานสัมมนาครั้งนี้แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม ไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเอง แต่ส่ง เจ้าหน้าที่และทีมงานมาร่วมรับฟังเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ

รายงานให้นายกาโมรับทราบโดยตรง รัฐบาลไม่เป็นห่วงเนื้อหาที่จะพาดพิงนายกาโม เพราะเชื่อว่า ส.ส.ทุก คนพร้อมที่จะลุกขึ้นประท้วงให้นายกาโมอยู่แล้ว

#### 'ชัชวาลล์'รอดูชี้แจงก่อนโหวต

นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นโต ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมสัมมนาว่ารัฐบาล ถึงท่าทีของพรรคพลังท้องถิ่นโตในฐานะพรรคร่วม รัฐบาลต่อการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า จะต้อง รอฟังว่ารัฐมนตรีชี้แจงอย่างไร ถ้าเชื่อได้ก็ลงมติ ให้ แต่ถ้าหลักฐานของฝ่ายค้านชัดเจนจะไปลงให้ได้ อย่งไรและอย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณากรณีนี้ เป็นรายบุคคลไป

เมื่อถามว่าพรรคเล็กทั้งหมดในพรรคร่วมรัฐบาล จะต้องมีทิศทางเดียวกันว่าจะลงให้รัฐมนตรีคนไหน หรือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรค นายชัชวาลล์ กล่าวว่ พรรคใดพรรคร่วม ต้องดูในแต่ละพรรค จะไปอยู่กับพรรคอื่นไม่ได้ ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการพูดคุย กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พปชร.ถึงแนวทางของพรรคร่วม รัฐบาลเลย

#### คาดถลก'ต้น'ปมเรียนออนไลน์

รายงานข่าวเปิดเผยว่า สำหรับประเด็นที่นาย ณัฐฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ (ศธ.) จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ พรรค พท.มุ่งเป้าไปที่ประเด็น การใช้อำนาจแทรกแซงการทำงานข้าราชการประจำ พบว่ามีการออกคำสั่งแต่งตั้งพวกต้องเข้ามาทำงาน ในหน่วยงานต่างๆ ของ ศธ.จำนวนมาก ทั้งองค์กร หลัทั้ง 4 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปลัด ศธ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมถึงหน่วยงานในกำกับ ศธ.อย่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา (สทศ.) ที่มีการแทรกแซง การแต่งตั้งเลขาธิการ สทศ. โดยมีกรวางตัวอดีต ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร.เข้าไปดำรง ตำแหน่ง รวมถึงแทรกแซงการทำงานของข้าราชการ อีกหลายตำแหน่ง นอกจากนี้ประเด็นที่คาดว่าจะถูก อภิปรายไม่ไว้วางใจอีกคือกรณีการจับมือกับภาค เอกชนอย่างบริษัท โมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็น เลิศ หรือ DEEP (Digital Education Excellence Platform) ซึ่งจะรวบรวมหลักสูตรทำแพลตฟอร์ม การเรียนรู้แบบออนไลน์บน Microsoft Office 365 สำหรับการศึกษาที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ขณะ เดียวกันยังมีกรณีออกคำสั่งปรับโครงสร้างสำนักงาน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เพิ่มอีก 20 แห่ง จากเดิมมีอยู่แล้ว 42 แห่ง ทั้งที่สวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ โครงสร้างหน่วยงานราชการเล็กลง ทั้งนี้ มีกระแส

ข่าวว่าคำสั่งตั้ง สพม.ดังกล่าวเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยน ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเข้ามาช่วยผลักดัน โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโครงการ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เป้าหมายเพื่อรวบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก คาดว่าจะใช้งบดำเนินการโครงการ ดังกล่าวโรงเรียนจะไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท หรือ อาจมากกว่านั้น

#### 3รมต.เศรษฐกิจเก็งข้อสอบ

รายงานข่าวแจ้งว่า ตีอกอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาล ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์นี้ ในส่วน ของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น พบว่าต่างมีการเก็งข้อสอบประเด็นที่จะถูก อภิปราย โดยทีมงานของ 3 รัฐมนตรี ต่างทำข้อมูล เพื่อชี้แจงในสภาแล้ว

รายงานข่าวระบุว่า กรณีนายศักดิ์สยาม คาดว่าจะถูกฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นการเอื้อ ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจให้กับบริษัทที่ประ กอบธุรกิจดีดีพี รวมถึงประเด็นที่ไม่ชอบมาพาด กัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อต่ออาวาร์ใน การประมูลโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีส้ม หรือแม้แต การที่กระทรวงคมนาคมมีความเห็นคัดค้านการต่อ สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียว โดยต้องการ ให้อายุสัมปทานหมดลงก่อนแล้วค่อยประมูลกัน ใหม่ ทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้ง กทม. และกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแล้ว และ คาดมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสนามบิน สุวรรณภูมิส่วนต่อขยายด้วย

#### 'จรินทร์'คาดหน้ากาก-ถุงมือยาง

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับนายจรินทร์ คาดว่า จะถูกตรวจสอบเรื่องการทุจริตกับทุนหน้ากากอนามัย ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ที่มีข่าวพัวพันกับ คนใกล้ชิดนายจรินทร์ และกรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วน เกี่ยวข้องกับการกักตุนหน้ากากอนามัย จนเป็นเหตุ ต้องมีการฟ้องร้องกับนายชัชวาลล์ อีกเรื่องคือการ ทุจริตจัดซื้อถุงมือยางในไตร 500 ล้านกล่อง มูลค่า 112,500 ล้านบาท กับบริษัท การเดียนโกลฟส์ จำกัด ขององค์การคลังสินค้า หรือ อคส. ซึ่งถูกระบุไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายไปถึง 2,000 ล้านบาท โดยเรื่องนี้เมื่อมีพิธีการทุจริต ก่อนที่ผู้ อำนวยการ อคส.คนใหม่ จะเข้ามารับตำแหน่งเพียง 2 สัปดาห์ แต่นายจรินทร์อ้างเปลี่ยนผู้อำนวยการคน ใหม่ แต่อาจถูกมองว่าที่ผ่านมามีเหตุ รวมทั้งกรณี การแต่งตั้งบุคคลที่ว่ากันว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับกรณีของ ร.อ.ธรรม นัส คาดว่าจะถูกฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นคุณสมบัติ

กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในต่างประเทศสมาชิกปรายอีกครั้ง รวมถึงการแต่งตั้ง น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยาให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทอง

### 'พท.' ปลดปล่อยสายลับข้อสอบ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในสัปดาห์หน้าว่า ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีหลายฝ่ายพยายามทำทุกช่องทางทั้งตามกฎหมายและการเดินเกมในสภาเพื่อยุติการตรวจสอบรัฐบาลในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ดังนั้น จึงเห็นชัดว่าทั้งรัฐมนตรีและ ส.ส.รัฐบาลพยายามที่จะลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายค้าน ทั้งการกล่าวหาว่าเนื้อหาในญัตติไม่เหมาะสม และการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความว่าญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นไม่ชอบด้วยกฎหมาย พฤติกรรมของฝ่ายรัฐบาลที่แสดงความเห็นวิตกอย่างเห็นชัด แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีร่วมคณะ จะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่กลัวการอภิปรายของฝ่ายค้าน แต่ในทางกลับกันมีการพยายามที่จะส่ง ส.ส.ของพรรครัฐบาลมาขอเจรจากับขุนพลของพรรคฝ่ายค้านมาขอข้อมูลว่าจะอภิปรายเรื่องใด หรือขอรับรองให้อภิปรายแบบไม่รุนแรงมากนัก

### ลั่นมีรมต. พันเก้าอี้-ติดคุกแน่

นพ.ชลน่านกล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้พรรคฝ่ายค้าน จะเน้นหนักไปที่ความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดิน สร้างความทุกข์ยากให้ประชาชน และการทุจริตเชิงนโยบายเอื้อประโยชน์เอกชน การแสวงหาผลประโยชน์ มีหลักฐานชัดเจนนอกเหนือคือพฤติกรรมที่น่ารังเกียจของรัฐบาล ในการแอบอ้างเบื้องสูง เพื่อประโยชน์ของตัวเองประชาชนรับไม่ได้ กับพฤติกรรมของรัฐบาล

"ภายหลังการอภิปรายฝ่ายค้านเดินทางต่อไป การยื่นหลักฐานการทุจริตของคณะรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เพื่อส่งต่อให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อเดินทางเอาผิดเชื่อว่าจกการอภิปรายอาจมีรัฐมนตรีตกเก้าอี้ หนักสุดคือติดคุก รวมทั้งตัดสิทธิทางการเมืองด้วย ขอให้ประชาชนติดตามการอภิปรายครั้งนี้ให้ดีแล้วประชาชนจะทราบว่าค่าเสียสละเข้ามาทำงานเพื่อประเทศไม่มีจริง" นพ.ชลน่านกล่าว

### 'วิรัช' ยันถกแก้รธน. วาระ2ต่อ

นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์กรณีที่ถูกถามว่าจะหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญไม่สมบูรณ์จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ รัฐบาลจะเดินทางเสนอ

แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราต่อไป ว่าสิ่งที่ระบุหมายความว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังมีวิธีการอีกหลายวิธี ถึงวันนี้ถือว่าถูกช่องถูกทางแล้ว แต่หากไม่สั่งให้ศาลตีความอำนาจรัฐสภา จะมั่นใจได้อย่างไรว่าในช่วงเข้าสู่วาระที่ 3 ในเดือนมีนาคมจะได้เสียงสนับสนุนที่เพียงพอ

นายวิรัชกล่าวว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. ... ได้ติดตามมาตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นที่มีการยื่นแก้ไขในช่วงเดือนตุลาคม 2563 และยอมเสียเวลาดังคณะ กมธ. ก่อนรับหลักการอีก 1 เดือน เพื่อให้ ส.ว. ได้มีโอกาสเข้าใจว่าสิ่งที่ ส.ส. คิดเป็นไปในลักษณะใด เมื่อผ่านวาระที่ 1 ถือว่าผ่านโดยสมบูรณ์และเตรียมเข้าอภิปรายในวาระที่ 2 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ ขอให้ทุกฝ่ายทำทุกอย่างให้เสร็จเพื่อเตรียมการพิจารณาในวาระที่ 3 ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ

### ย้ำแก้ไขรายมาตราได้

"ในนามประธาน กมธ. แก้รัฐธรรมนูญ ถ้าถามว่าหนักก็หนัก ถ้าเทียบกับ กมธ. หลายคณะที่เคยเป็นมา เพราะมีเรื่องความขัดแย้งมากที่สุดกว่าทุกคณะที่ผ่านมา ฉะนั้น ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ลังการอะไร มีแต่เพียงถามว่าจะเสร็จเมื่อใด รูปแบบจะเป็นอย่างไร ทุกอย่างเป็นไปตามข้อคิดเห็นตามที่ กมธ. พิจารณา" นายวิรัชกล่าว

เมื่อถามว่าการออกมาระบุก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยถือเป็นการชี้นำหรือไม่ นายวิรัชกล่าวว่า วันนี้มีอยู่ 2 ข้อคือ 1. หากศาลระบุว่าสิ่งที่รัฐสภาพิจารณาไปแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เดินต่อ หรือ 2. หากศาลวินิจฉัยว่าไม่สามารถตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับได้ก็หยุด และมาคิดแก้ไขในบางประเด็นก็ได้ ไม่ได้หมายความว่าแก้ไขไม่ได้เลย

### ปชป. หนุนตั้ง ส.ส. ร.ยกร่าง

นายรณเมธ รัตนเศรษฐ์ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขณะนี้มีการกำหนดวาระให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาได้พิจารณาในวาระที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์นี้ พรรค ปชป. พร้อมสนับสนุนเต็มที่ โดย ส.ส. หลายคนได้มีการเตรียมข้อมูลที่จะอภิปรายในประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. ... ได้แก้ไขแตกต่างไปจากร่างเดิมในวาระรับหลักการ และคนที่แปรญัตติไว้จะมีการอภิปราย แต่สาระสำคัญพรรค ปชป. จะผลักดันให้ผ่านวาระ 2 เพื่อไปสู่การพิจารณาในวาระที่ 3 และเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ง่ายขึ้น ไม่มี ส.ว. มาเป็นเงื่อนไขอีกต่อไป ที่สำคัญจะมีการแก้ไขให้หมวดว่าด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ต้องจับตาดูว่าการลงมติของแต่ละพรรคและ ส.ว. จะเป็นอย่างไร แต่ทั้งหมดก็ต้องฟังศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีคำวินิจฉัยไปในทิศทางใด

### ชะวอดเดือดผู้สมัครหาเสียงชน

ที่ จ.นครศรีธรรมราช บรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครซ่อม ส.ส.เขต 3 นครศรีธรรมราช พบว่าในพื้นที่ อ.ชะอวด บรรดาผู้สมัครทั้ง 4 คน ต่างลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างขะมักเขม้น โดยเช้าวันนี้ นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.พปชร. นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ส.ส.พปชร. ในพื้นที่ภาคใต้ ได้เดินทางร่วมช่วยนายอาณาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครหมายเลข 4 หาเสียงในพื้นที่

ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้ ว่าที่ร้อยตรี อภิรัฐ รัตนพันธุ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 บริเวณสถานีรถไฟชะอวด โดยแกนนำทั้งสองพรรคมาเจอกันได้สวัสดีและกล่าวทักทายกัน มีการพูดคุยจับไม้จับมือกันอย่างเป็นกันเอง โดยเฉพาะผู้สมัครของทั้งสองพรรคได้จับมือแสดงความยินดีซึ่งกันและกัน จากนั้นได้มีการแยกย้ายกันเดินทางหาเสียงขอคะแนนกับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ บริเวณตลาดเขตเทศบาลตำบลชะอวด พร้อมกับใช้รถแห่ช่วยหาเสียง โดยทั้งสองพรรคต่างมีความมั่นใจในตัวผู้สมัครว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 7 มีนาคม

### 'เทพไท' ชี้เตรียมฟ้องพปชร. ไล่ร้าย

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้เฟซบุ๊กไลฟ์จากสภาภาคแปด ศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย บ้านสำนักรับ อ.จุฬาภรณ์ กล่าวถึงการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ว่าเมื่อพรรคพลังประชารัฐส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมด้วยก็ถือว่าเป็นการแข่งขันกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน จึงจำเป็นต้องต่อสู้แข่งขันตามวิถีทางประชาธิปไตย และเมื่อพรรคแกนนำของรัฐบาลไม่ได้คำนึงถึงมารยาททางการเมืองก็เป็นจิตสำนึกของแต่ละพรรค ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินได้

จากการแถลงข่าวของกลุ่ม ส.ส.ภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐกลุ่มหนึ่ง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ห้องแถลงข่าวอาคารรัฐสภา โดยมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า "การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งแทนไม่ใช่การเลือกตั้งซ่อม เพราะ ส.ส. คนเดิมถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากทุจริตการเลือกตั้ง ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์จึงไม่มีความชอบธรรมที่จะส่งผู้สมัครลงแข่งอีก ถ้าเป็นพรรคพลังประชารัฐก็ยังไม่ส่งผู้สมัคร อีกทั้งในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐได้คะแนนเป็นที่สอง จึงมีความชอบธรรมที่จะส่งผู้สมัคร เพราะถ้าไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านมาเรา

จะได้ที่หนึ่งได้เป็น ส.ส.ไปแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราจะ  
ได้ ส.ส.นครศรีธรรมราช 4 ต่อ 4 คนเท่ากับพรรค  
ประชาธิปัตย์ เหมือนโครงการคณะครั้ง”

ซึ่งข้อความทั้งหมดเป็นข้อความอันเป็น  
เท็จ บิดเบือนใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์ ทำให้  
พรรคประชาธิปัตย์เสียหาย และเป็นกรกระทำ  
ที่อยู่ในระหว่างมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อม  
แล้ว มีผลกระทบต่อคะแนนเสียงผู้สมัครและ  
พรรคประชาธิปัตย์โดยตรง เป็นการกระทำผิด  
ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. ตนจะเสนอให้ฝ่าย  
กฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์พิจารณาแจ้ง  
ความดำเนินคดีต่อศาลอาญา และยื่นคำร้องต่อ  
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อพิจารณา  
วินิจฉัยการกระทำของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่  
มีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.และกรรมการบริหารพรรค อยู่  
ร่วมในการแถลงข่าวด้วยแต่ไม่ได้ห้ามปราม หรือ  
ชักชวน ถือว่าเป็นการรู้เห็นเป็นใจการกระทำดัง  
กล่าวด้วย ซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรคได้ และระหว่าง  
การหาเสียงเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ หากมีการใส่ร้าย  
บิดเบือน พาดพิงทำให้ตนและผู้สมัครหรือพรรค  
ประชาธิปัตย์ได้รับความเสียหายก็จะแจ้งความ  
ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป

### ก้าวหน้าส่งนายกเล็ก3นายกเล็ก

ที่ศูนย์ประสานงานคณะก้าวหน้าอุตรดิตถ์  
ย่านศิลาอาสน์ระวันออก เขตเทศบาลเมือง  
อุตรดิตถ์ นายปณวัฒน์ นาคมูล ประธานคณะ  
ทำงานคณะก้าวหน้าอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้สมัคร  
นายกเทศมนตรีตำบล และ สมาชิกสภาเทศบาล  
(สท.) แดงเปิดตัวผู้สมัครนายกเทศบาลตำบล  
และ สท.ที่ลงสมัครในนามคณะก้าวหน้าอุตรดิตถ์  
ภายใต้สโลแกนเทศบาลก้าวหน้า 3 แห่ง จาก  
ทั้งหมด 25 แห่งใน จ.อุตรดิตถ์ ที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งใน  
วันที่ 28 มีนาคมนี้

นายปณวัฒน์ กล่าวว่า เป็นการกินเดินหน้า  
ปักธงการเมืองใหม่ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ ด้วยการส่ง  
ผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล ตามนโยบาย  
คณะก้าวหน้า โดยนายฮานาซ จรุงรุ่งเรืองกิจ ประธาน  
คณะก้าวหน้า ที่เห็นโอกาส และศักยภาพท้องถิ่นใน  
การพัฒนาท้องถิ่นแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ประชาชน

“ซึ่งเป็นนโยบายตั้งแต่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่  
คือการยกระดับราชการรวมศูนย์ เพิ่มอำนาจให้กับ  
ท้องถิ่นในการจัดการตัวเองจนถึงคณะก้าวหน้า ใน  
ภารกิจการเดินทางว่าการเมืองใหม่ จ.อุตรดิตถ์คณะ  
ก้าวหน้ายังคงเดินหน้าต่อ ด้วยการส่งผู้สมัครเลือกตั้ง  
นายกเทศบาลตำบล 3 แห่งคือ นายกิตติภูมิ วันแวน  
ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์  
นายเทวา วงศ์ทะเล ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบล  
ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ และ นายจำเนียร ภูมาลัย ผู้

สมัครนายกเทศมนตรีตำบลวังงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์  
พร้อมผู้สมัคร สท.ในนามคณะก้าวหน้า ซึ่งผู้สมัคร  
นายกเทศมนตรีทั้ง 3 ตำบล เป็นผู้ร่วมอุดมการณ์  
คณะก้าวหน้าที่สามารถทำการเมืองใหม่ ทำการเมือง  
ให้ดี เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิม และยังคง  
ขับเคลื่อนการทำงานเมืองใหม่ ตั้งแต่การรณรงค์การ  
เลือกตั้ง สร้างสรรค์ โปร่งใส แข่งขันด้วยนโยบาย  
และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง” นายปณวัฒน์กล่าว

### ดร.เข้ม'ราษฎร'แยกคอกวัว

เมื่อเวลา 15.00 น. กลุ่มราษฎรนัดหมายทำ  
กิจกรรมนัดหนึ่งให้ถึงลาน คินอำนาจประชาชน ที่  
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม ตรึงกำลังใน  
พื้นที่โดยมีการกันแวงเหล็กบนทางเท้าทั้ง 2 ฝั่งของ  
สี่แยกคอกวัว รวมถึงนำกรวยบนผิวจราจร โดย  
มีการตรวจสอบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บางส่วนและ  
ตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระผู้เดินเท้าผ่านไปมาในจุดดัง  
กล่าว สำหรับการจราจรยังคงเปิดตามปกติ

ขณะที่บรรยากาศบริเวณรอบอนุสาวรีย์  
ประชาธิปไตย หน่วยพยาบาลอาสาในพื้นที่ส่วน  
หนึ่งบริเวณหน้าองค์การคำของครูสภาเดิมเป็นพื้นที่  
สำหรับปฐมพยาบาล มีการประชาสัมพันธ์โดยผู้จัด  
กิจกรรมให้รอดเข็นขายอาหารและสินค้าต่างๆ ตั้งอยู่  
เฉพาะบนทางเท้า หรือซิดริมทางเท้า ประชาชนส่วน  
ใหญ่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีตัดทอยรวมตัวบริเวณ  
หน้าร้านแมคโดนัลด์ รถบรรทุกเครื่องเสียงเตรียม  
ติดตั้งอุปกรณ์

จากนั้นเวลา 15.30 น. มีการนำผ้าสีแดงขนาด  
ใหญ่มาวางไว้บนพื้นถนนให้มวลชนพากันเขียน  
ข้อความแสดงความคิดเห็นความรู้สึกต่างๆ

ด้านนายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ แกมนำ  
ราษฎร กล่าวว่า หากมีการสลายการชุมนุม ตอนนี้  
หมดเวลาแล้ว หมดเวลาถอย มีแต่จะสู้เท่านั้น วัน  
นี้จะไม่มีความกลัวจากตนเด็ดขาด ใครพร้อมเป็น  
แนวหน้าก็เตรียมตัว หากจะมีอะไรเกิดขึ้นขอให้  
ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทำก่อน ไม่ให้เสียความ  
ชอบธรรมในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย อย่าให้  
ฝ่ายราษฎรเริ่มก่อน ให้จงต้นไม้มัน แล้วจะชน  
มาวางบนทางเท้า ไม่ให้ปิดบังโบราณสถานที่สร้าง  
โดยคณะราษฎร

เวลา 16.10 น. แกมนำราษฎรเปิดเผยผ่าน  
ทวิตเตอร์ระบุว่า เราจะรื้อต้นไม้ เอาผ้าแดงขึ้น  
ปกคลุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อแสดงออกถึง  
การไม่ยอมรับกับอำนาจเผด็จการและศักดินาอีก  
ต่อไป

### มวลชนรื้อต้นไม้รอบอนุสาวรีย์

เวลาประมาณ 17.30 น. นายภาณุพงศ์ ประกาศ  
ว่า จากนั้นขอให้ประชาชนยืนเตรียมตัวเอาเศษขยะ

ออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในอดีตประชาชน  
สามารถเข้าพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ สามารถ  
แสดงออกทางการเมืองได้ แต่ปัจจุบันมีการนำโครงสร้าง  
เหล็กมาติดตั้ง และล้อมรั้ว ปิดกั้นพื้นที่สาธารณะ  
การนำต้นไม้มาวางเป็นการเหยียบย่ำเสรีภาพ  
ของประชาชน เป็นการประกาศว่ารัฐกำลังทำร้าย  
ประชาชน

จากนั้น ตะโกนผ่านไมโครโฟนว่า “รื้อเลย”  
ประชาชนจึงเข้าไปรื้อต้นไม้ที่ถูกจัดวางบนโครง  
เหล็กรอบอนุสาวรีย์ออก โดยตั้งแถวบนผิวจราจร  
ส่งต้นไม้ต่อกันเป็นทอดๆ นำไปวางบนทางเท้าริม  
ถนนราชดำเนินกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มวลชนพากันนำกระถาง  
ต้นไม้ของ กทม.จากฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  
ออกมาวางตามทางเท้ารอบถนน ทั้งนี้คาดว่าหลัง  
รื้อต้นไม้เสร็จสิ้นก็จะนำผ้าสีแดงขนาดใหญ่วางที่เขียน  
ข้อความต่างๆ ไว้บนขึ้นไปคลุมรอบอนุสาวรีย์ต่อ  
ไป อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตุว่าการทำกิจกรรม  
ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เข้าขัดขวางหรือสั่งห้ามแต่  
อย่างใด ต้นไม้อีกส่วนหนึ่งถูกนำไปวางเรียงในสวน  
หย่อมขนาดเล็กซึ่งเป็นที่ตั้งของป้ายหลักกิโลเมตร  
ที่ 0 ห้ามุมถนนดินสอ ในขณะที่บางส่วนถูกนำไป  
กองรวมกันบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่บนทางเท้าริมถนน  
ราชดำเนินกลาง

จากนั้นเวลา 18.00 น. มีการจัดเตรียมผ้าแดง  
30 เมตร เตรียมกิจกรรมห่มผ้าแดงซึ่งภายหลัง  
มวลชนพากันรื้อกระถางต้นไม้ของ กทม.ออกจาก  
ฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มาวางตามทางเท้า  
รอบถนน มวลชนได้นำผ้าสีแดงขนาดใหญ่วางที่เขียน  
ข้อความต่างๆ ไว้ บนขึ้นไปคลุมรอบอนุสาวรีย์ฯ  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เข้าขัดขวางหรือสั่งห้ามแต่  
อย่างใด



การเมือง > คอลัมน์นักการเมือง

# กัญชง พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตของไทย ตั้งเป้าสู่ฮับกัญชงของอาเซียน

วันที่ 13 ก.พ. 2564 เวลา 20:46 น.

**อลงกรณ์ พลบุตร**  
โดย ทีมบริหารนิตยสารและสภากัญชา

ในอนาคต เส้นใยกัญชงจะเข้ามาทดแทนเส้นใยเคมีทั้งหมด เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่สำหรับประเทศไทย โลกของเส้นใยไหมกัญชง (Hemp Silk) ซึ่งเป็นเส้นใยที่ดีที่สุดและกำลังมีอนาคตที่สดใสในอุตสาหกรรมแฟชั่นกัญชง



## โดย อลงกรณ์ พลบุตร

\*\*\*\*\*

กระแสกัญชงมาแรงหลังจากรัฐบาลปลดล็อกเปิดโอกาสให้สามารถขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะ “กัญชง” (Hemp) เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา

ผมเคยเขียนเรื่องกัญชงครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปี2562และเสนอให้รัฐบาลปลดล็อกกัญชงเพราะกัญชงสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทยสามารถแปรรูปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า10กลุ่มอุตสาหกรรมตั้งแต่อุตสาหกรรมอาหารและยางจนถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และไฮเทค

ประการสำคัญคือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงซึ่งเป็นองค์กรมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการวิจัยและพัฒนาากัญชงมากกว่า 10 ปีจนสามารถพัฒนาพันธุ์กัญชงผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นรายแรกและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เรียกว่ามีองค์ความรู้และฐานข้อมูลดีที่สุดในบ้านเรา

กล้วย ถือเป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อยอดทางธุรกิจได้มากมาย และกำลังเป็นสินค้าที่นิยมของผู้บริโภคกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทั้งต้น ใบ เมล็ด เปลือก สามารถแปรรูปนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลากหลายอย่างตั้งแต่อุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่นำเส้นใยมาทำเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อีกทั้งทำเสื่อกระดานกระสุนชั้นดีที่มีน้ำหนักเบา และสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ทำเยื่อกระดาษ (โดยเฉพาะกระดาษพิมพ์ธนบัตร) วัสดุหีบห่อ ฉนวนกันความร้อน ไบโอพลาสติก ทำอิฐ (Hempcrete) หรือคอนกรีต สำหรับงานก่อสร้าง ทำส่วนประกอบรถยนต์ ทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น พรม เก้าอี้ เป็นต้น

นอกจากนี้ น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดกล้วย ยังใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหาร ความงาม และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีทั้งโปรตีน วิตามินอี และโอเมก้าสูงมาก โดยนำไปทำเป็นอาหาร เช่น เส้นพาสต้า คุกกี้ ขนมปัง เบียร์ ไวน์ ชอส น้ำมันพืช เนยเทียม ซีส นม ไอศกรีม น้ำมันสลัด อาหารเสริม เต้าหู้ โปรตีนเกษตร หรือผลิตเป็นแป้งทดแทนถั่วเหลืองได้เป็นอย่างดี มีประโยชน์ต่อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วยลดการเกิดโรคมะเร็ง ช่วยรักษาไมเกรน โรคเกาต์ โรคบิด โรคลมชัก อีกทั้งนำไปทำน้ำมันชักแห้ง ทำสบู่ แชมพู โลชั่น เครื่องสำอาง ครีมกันแดด ครีมบำรุงผิว รักษาโรคผิวหนังแคงคันและสะเก็ดเงินได้เป็นอย่างดี แม้แต่ในอุตสาหกรรมเกษตร สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ย อาหารสัตว์ หรือผลิตเป็นพลังงานชีวมวลในรูปแบบต่างๆ เช่น ถ่านไม้ แอลกอฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น แกนของต้นกล้วยมีคุณสมบัติดูดซับกลิ่น น้ำ หรือน้ำมัน ที่ประเทศญี่ปุ่นจึงมีการปลูกต้นกล้วยเพื่อช่วยดูดซับกลิ่นมลพิษจากสรรพคุณที่กล่าวมาทั้งหมดถือได้ว่า กล้วยเป็นพืชมหัศจรรย์โดยแท้จริง

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเส้นใยกัญชาและอุตสาหกรรมอาหารจากกัญชาเจริญเติบโตเร็วมาก มีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศอังกฤษนั้นเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมนี้ ในทวีปยุโรป เช่น ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส แคนาดา สวีเดน นิวซีแลนด์ มีองค์กรระดับชาติที่ส่งเสริมการปลูกกัญชาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสหรัฐอเมริกาขยายผลิตภัณท์จากกัญชาหลายล้านดอลลาร์ต่อปี ในทวีปเอเชีย สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการผลิตกัญชามากที่สุด และส่งออกกัญชาไปสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่ง สร้างรายได้มหาศาลให้เกษตรกรชาวจีน อีกทั้งจีนยังได้จัดสิทธิบัตรไว้จำนวนมาก ซึ่งกัญชายังถูกจัดเป็น 1 ใน 5 พืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศจีน

กัญชาหรือเฮมพ์ต่างจากกัญชา "กัญชา" หรือที่ฝรั่งเรียกว่าเฮมพ์ (Hemp) เป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกับ "กัญชา" (Marijuana) มีสารCBD(Cannabioil)จำนวนมากและมีสารออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท หรือ สารเสพติด (Tetrahydrocannabinol: THC) น้อยมาก ในช่อดอกกัญชามีค่า THC ประมาณ 1-10 เปอร์เซ็นต์ แต่ในกัญชามีค่า THC ประมาณ 0.3 เปอร์เซ็นต์ ถึงกระนั้นในประเทศไทย กัญชาก็ยังถูกจัดเป็นพืชสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จึงปลูกอยู่ในวงจำกัดเฉพาะในพื้นที่ควบคุมเท่านั้น

ตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขปี 2559 กัญชา เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุเพียงปีเดียว ที่สำคัญปลูกเพียง 3-4 เดือน ก็สามารถใช้งานได้ ปลูกง่าย ใช้น้ำน้อย ไม่ต้องพรวนดินใส่ปุ๋ยหรือกำจัดวัชพืช กัญชามีคุณภาพดีควรปลูกในพื้นที่อากาศ หนาวเย็นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลอย่างน้อย 600 เมตร ดังนั้นจึงส่งเสริมให้ปลูกแต่ในภาคเหนือเท่านั้น ประเทศไทย โชคดีที่มีสภาพภูมิอากาศและพื้นที่เหมาะสมกับพืชกัญชา จึงสามารถปลูกได้ 2-3 ครั้งต่อปีและด้วยการพัฒนาสายพันธุ์กัญชาใหม่ๆจะสามารถปลูกได้เกือบทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขณะนี้มีพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตปลูกแบบควบคุมเพียง 5 จังหวัดเท่านั้น ต่อไปจะต้องปลดล็อกกัญชาให้เกษตรกรและ เอกชนปลูกโดยขออนุญาตได้ทั่วประเทศ

ในปีพ.ศ.2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงผลักดันให้มีการศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาได้ปลูกกัญชงเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้จากงานหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงได้ศึกษาวิจัยสายพันธุ์กัญชงที่มีสารเสพติดต่ำ จนสามารถขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์และทดลองปลูกกัญชงในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงรายและ ตาก

เมื่อศูนย์ศิลปาชีพได้มีการส่งเสริมงานหัตถกรรมที่ถักทอผ้าจากใยกัญชง จนเรียกว่าทำเท่าไร ก็ไม่พอขาย ในปี ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงได้ส่งเสริมการปลูกกัญชงในเชิงพาณิชย์ ที่บ้านใหม่ศรีราษฎร์และบ้านใหม่ยอดคีรี ตำบลศรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในพื้นที่ 97 ไร่ ปัจจุบันได้ขยายไปถึง 150 ไร่ โดยจัดสรรงบประมาณรวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชง พัฒนาเครื่องมือในการลอกเปลือกกัญชงออกจากลำต้น เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการผลิต และพัฒนาฝืนผ้าทอให้มีลวดลายที่เก๋ไก๋หลากหลายกว่าเดิม

จากนั้นเป็นต้นมา ผ้าทอใยกัญชงในบ้านเราก็เข้าสู่ยุคพัฒนา มีการทอผสมกับผ้าฝ้าย ทอผสมกับไหม หรือแม้แต่ทอผสมกับเส้นใยไผ่ยืนส์ จึงได้ลักษณะของเนื้อผ้าที่แตกต่างกันออกไป เมื่อปรับปรุงดีไซน์ให้ทันสมัย จนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมแล้ว ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดคนรักงานหัตถกรรม

เส้นใยกัญชงของไทย จัดว่าเป็นวัสดุขั้นดี ระดับพรีเมียม เพราะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี เมื่อปลูกจนลำต้นสูงได้ที่ประมาณ 2 เมตร จึงตัดต้น รีดกิ่งและยอดออก แล้วนำไปตากแดด 1 สัปดาห์ พอแห้งแล้ว จึงนำมาลอกเปลือกออก ต่อกันให้เป็นเส้นยาว ก่อนนำไปต้มในน้ำเดือดที่ผสมกับขี้เถ้า เพื่อฟอกให้นุ่มและเหนียว ก่อนย้อมด้วยสีธรรมชาติ โดยผู้แก่ผู้เฒ่าในหมู่บ้านจะช่วยกันม้วนเส้นใยกัญชงเป็นก้อน เป็นใจ เช่นเดียวกับไหมพรม เพื่อจ่ายต่อกระบวนการผลิต จากนั้นก็กระจายไปให้สมาชิกในหมู่บ้าน ถักออกมาเป็นผลงานหลากหลายชนิด อาทิ เสื้อ กระโปรง กระเป๋า หมวก ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ ปลอกหมอน เป็นต้น

ในต่างประเทศนั้น มีการใช้เครื่องที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ สามารถดึงเอาลินิน (สารใยความแข็งแรง) ที่ผูกเส้นใยกัญชงออก ทำให้ได้เส้นใยที่อ่อนนุ่มเท่ากับเส้นใยของผ้าฝ้ายและผ้าขนสัตว์ สามารถนำมาทอ ย้อมได้เนื้อผ้าละเอียดนุ่มทนทาน

ด้วยประโยชน์จากเส้นใยกัญชงที่เหนียวนุ่ม แข็งแรงกว่าผ้าฝ้าย ให้ความอบอุ่นกว่าลินิน ดูดซับความชื้น ได้ดีกว่าไนลอน ป้องกันรังสียูวีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แคมเนื้อผ้ายังมีเสน่ห์ สวยงามแปลกตา มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว กัญชงจึงถูกนำมาแปรรูป ทำเป็นเครื่องนุ่งห่มมานาน ยิ่งในประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้ว ชาว ญี่ปุ่นถือว่าใยกัญชงเป็นเส้นใยมงคล เฉากเช่นเดียวกับชาวม้ง ชาวญี่ปุ่นจึงนิยมนำมาตัดกิโมโน (ราคาหลัก แสนบาทไทย) เพราะเป็นผ้าที่มีความทนทานนับร้อยปี ทุกวันนี้ผ้าใยกัญชงกลายเป็นวัตถุดิบในการผลิต สินค้าแบรนด์ดังระดับโลกเช่น Hermes Prada Converse Vans เป็นต้น ผลิตภัณฑ์จากใยกัญชงของไทย กว่า 80 เปอร์เซนต์ ก็ส่งออกไปญี่ปุ่น ที่เหลือส่งไปยุโรป เช่น สวีเดน สหรัฐอเมริกา ฯลฯ

จากพิธีวัฒนธรรมสู่พืชเศรษฐกิจ "กัญชง" ควรค่ากับสมญานามคำว่าพืชมหัศจรรย์ได้แน่หรือกัญชง คือ พืชพื้นบ้านที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมชาวเขาภาคเหนือมาตั้งแต่อดีตกาล โดยเฉพาะชาวเขาเผ่าม้ง (Hmong) ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับกัญชงตั้งแต่เกิดจนตาย ชาวม้งจึงรู้จักปลูกกัญชงและสั่งสมภูมิปัญญาในการใช้ ประโยชน์จากกัญชงมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษ

ในภาษาม้ง เรียกกัญชงว่า "หม้ง" หรือ "ม่าง" ชาวม้งเชื่อว่าเทพเจ้าหรือเยอโฮ้เซ เป็นผู้สร้างโลก สร้าง มนุษย์ และได้ประทานพันธุ์พืชให้มนุษย์ได้ใช้ ซึ่งก็คือ "หม้ง หรือ กัญชง" นั่นเอง ชาวม้งใช้ใบกัญชงแทน ใบชา ใช้เมล็ดเป็นยารักษาโรคและเป็นยาบำรุงเลือด โดยเคี้ยวเมล็ดสดๆ เพื่อเป็นยาคลายเครียด ใช้เปลือก มาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน

ในคติความเชื่อชาวม้ง "กัญชง" เป็นเสมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์ โลกของเทพเจ้า และโลกของบรรพบุรุษ ถือเป็นของมงคล ชาวม้งจึงลอกเส้นใยจากเปลือกกัญชง นำมาทำเป็นสายสิญจน์ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น ผูกมือให้กับเด็กที่เกิดใหม่ ใช้ในพิธีอัญเชิญหรือพิธีเข้าทรง ซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญของชาวม้ง นำมาทอเป็นเสื้อผ้าใส่ในงานมงคลและวันปีใหม่ แม้แต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรวมถึงรองเท้าของชาวม้งที่เสียชีวิต ล้วนทำจากใยกัญชงทั้งสิ้น ด้วยความเชื่อว่า จะสามารถเดินทางไปสู่สวรรค์และสื่อสารกับวิญญาณบรรพชนได้ หากไม่ใส่เสื้อผ้าที่ทอจากใยกัญชงแล้ว วิญญาณของผู้นั้นจะต้องล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมาย ดังนั้น กัญชงจึงเป็นพืชดั้งเดิมที่ใช้ประโยชน์ตามประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งมานานแล้ว

กัญชงมีลักษณะใกล้เคียงกับกัญชา จนคนทั่วไปแทบจะแยกไม่ออก รัฐจึงมีนโยบายห้ามปลูกกัญชงในประเทศไทย ทำให้ชาวม้งเสียอาชีพไป อีกทั้งชาวม้งในประเทศไทยยังต้องสั่งซื้อผ้าใยกัญชงเพื่อใช้ในพิธีกรรมจากม้งประเทศลาว เมื่อผ้าใยกัญชงกลายเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการ ผลผลิตจากประเทศลาวไม่เพียงพอ ม้งลาวจึงต้องไปรับซื้อผ้าจากม้งแถบจีนยูนนานแม้ค่าชาวม้งจึงต้องเดินทางไปแลกเปลี่ยนซื้อขายใยกัญชง จนกลายเป็นเครือข่ายเชื่อมการค้าขายระหว่างลาว จีน และไทย

ในอนาคต เส้นใยกัญชงจะเข้ามาทดแทนเส้นใยเคมีทั้งหมด เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่สำหรับประเทศไทย โลกของเส้นใยไหมกัญชง (Hemp Silk) ซึ่งเป็นเส้นใยที่ดีที่สุดและกำลังมีอนาคตที่สดใสในอุตสาหกรรมผ้าทอกัญชง

กว่า 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์รอกัญชงไทย ผมขอสรุปโดยจำแนกว่ากัญชงสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่น ช่อดอก เมล็ด เปลือก ลำต้นและรากในการแปรรูปสร้างมูลค่าอย่างน้อยใน10กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่กลุ่มเวชภัณฑ์ยา,กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์,กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและอาหารเสริม(Super Food),กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ,กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอเสื้อผ้า,กลุ่มผลิตภัณฑ์นิตยภั,กลุ่มก่อสร้างและวัสดุภัณฑ์,กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์,กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเช่น ซูเปอร์คาปาซิเตอร์(Super Capacitor)เป็นต้นจึงเป็นโอกาสทองของประเทศไทยและเกษตรกรของเราที่จะมีพืชเศรษฐกิจฐานรากใหม่เป็นพืชแห่งอนาคตเช่นเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมายฟาร์มบิลล์(Farm bill 2018) ปลดล็อกกัญชงเมื่อปีที่ผ่านมาสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆกว่า 22 มลรัฐในขณะที่จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอีกหลายประเทศทั่วโลกก็ส่งเสริมสนับสนุนกัญชงจนกล่าวได้ว่าเป็นเฮมพ์อีโคโนมีพืชเศรษฐกิจแสนล้านของไทยและของโลกครับ.

[https://youtu.be/Qkb\\_TT685tM](https://youtu.be/Qkb_TT685tM)

<https://m.youtube.com/watch?v=m-7wrT1Upw> [https://youtu.be/Ysni\\_P4wbVE](https://youtu.be/Ysni_P4wbVE)

ข้อมูล : วารสารวัฒนธรรม ฉบับที่ 1 ปี 2562